
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง 

--------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

1. นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  

2. นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  

3. นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง 

 4. นายสุบิน ชุ่มตา สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง  

5. นายวันชนะ สุวรรณเนตร สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง 

6. นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง 

  7. นายสุพจน์ มูลบ้านดง สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง  

 8. นายนวพัฒน์ ไหวมาเจรญิ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง  

 9. ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง  

 10. นายนพดล ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง  

  11. นางรัญจวน คำพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง 

 12. นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง  

 13. นายภัทร โลหติกาญจน ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง 

 14. นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง  

 15. นายบุญทรง ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง 

 16. นายวิบูลย์ ฐานสิรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง 

 17. นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง  

 18. นายเสริมเกียรติ ชูวัฒนกูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง  

 19. นายณัฐกิตติ์ บรรจงจติต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง 

 20. นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง  

 21. นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง 

 22. นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง 

 23. นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง  

 24. นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นางสาวพิชญาพร พิชญวิวัฒน์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง (ขาด) 
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ผู้เข้าร่วมประชุม (ฝ่ายบริหาร) 

 1. นายกิตติ จวิะสันตกิาร รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

   นายกเทศมนตรีนครลำปาง 

 2. นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรนีครลำปาง 

 3. นายนนทวัชร์ แสงเจริญ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง 

 4. นายเศรษฐวุฒิ จวิะสันตกิาร เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นายนพดล  บุญมา รองปลัดเทศบาล 

 2. นายอนุรักษ์ อุตยานะ ผูอ้ำนวยการกองการเจ้าหนา้ที่  

 3. นางกิ่งดาว ชุ่มพระวงค ์ ผูอ้ำนวยการกองสวัสดิการสังคม 

 4. นางสาวกนกกาญจน์ พรรณรัตน ์ ผูอ้ำนวยการส่วนบริหารการศึกษา 

   รก.ผูอ้ำนวยการสำนักการศกึษา 

 5. นางสาวสุกัลญา เรอืงรุ่ง ผูอ้ำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ 

 6. นางสาววิไล วงศ์พรม หัวหนา้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

    รก. ผูอ้ำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

 7. นายสุชาติ เทพพรมวงศ ์ หัวหนา้ฝ่ายปกครอง 

 8. นางชัญญานุช  ทองคำ หัวหนา้ฝ่ายบริหารงานคลัง 

 9. นางวิลาวัณย์ บุษราคัม หัวหนา้ฝ่ายพัฒนารายได้ 

 10. นางสาวญาดา ณ วงค์จันทร์ หัวหนา้ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 

 11. นายวิโรจน์ ไชยชุมภู หัวหนา้ฝ่ายสถาปัตยกรรม 

 12. นางสาวนริศรา หงสกุล หัวหนา้ฝ่ายประสานงาน อปท. 

 13. นางสาวเบญญาภา  วงศ์วติย์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 

 14. นางสาวสกาวรัตน์ จันทร์มาทอง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 

 15. นางสาวธิตมิา ศักดิ์ประเสริฐ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

 16. นางสาววรินทร์นิภา ทาตัน นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ 

 17. นายพิชญะ ดวงฟู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 18. นางเลิศลักษณ์ ทรัพย์รุ่งทวีผล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

 19. นางสาวกนิษฐา  คำวงศ์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน 

 20. นายอิทธิพล รัตนเดชา เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน 

 21. นางสาวพฤกษา รัตนมงคล เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 

 22. นายไพทัน ใจแก้วแดง เทศกิจ 

 23. นายธีระพัฒน์ จันทร์ต๊ะ เทศกิจ 
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 24. นายสมหมาย ปกติ เทศกิจ 

 25. นายพิทักษ์ สิงห์เพ็ง เทศกิจ 

 26. นายวรพล ขิตตวิรรณ คนงานบรรเทาสาธารณภัย 

 27. นางสาวศริิกัญญา วงศ์วุฒิ คนงานสารบรรณ 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง  เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาล

นครลำปางผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล และผู้เข้ารับฟัง

การประชุมทุกท่าน การประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ 

สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง 

ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปางที่ลงชื่อเข้าร่วมการประชุมและอยู่ในที่ประชุม

แห่งนี้แล้ว มีจำนวน 22 ท่าน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ถือว่าครบองค์ประชุม บัดนี้ ถึงเวลาที่ท่านประธาน 

นัดหมายแล้ว กระผมจึงขอเรียนเชิญท่านสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ขึ้นจุด

ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนนิการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป เรียนเชญิครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  วันนีเ้ป็นการประชุมสภาเทศบาล

นครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ในนามสภาเทศบาลนครลำปางขอต้อนรับ

ทุกท่านที่มาร่วมประชุมและรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลำปางในครั้งนีด้้วยความยินดียิ่ง ก่อนที่จะ

ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ แจ้งกรณีนายกเทศมนตรีนครลำปาง 

มอบหมายผู ้แถลงข้อเท็จจริงและอภิปราย ชี ้แจงหรือแถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครลำปาง            

เชญิเลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง  

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปางผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการ

สภาเทศบาลนครลำปาง ขอเรียนแจ้งการมอบหมายผู้แถลงข้อเท็จจริง และอภปิรายชี้แจง หรือแถลง

ญัตติต่อสภาเทศบาลนครลำปางตามหนังสือเทศบาลนครลำปาง ดังนี้ 

ที่ ลป 52001/943               สำนักงานเทศบาลนครลำปาง  

                 ถนนฉัตรไชย ลำปาง 52100 

20 กุมภาพันธ์ 2567 

เรื่อง  มอบหมายผู้แถลงขอ้เท็จจริง และอภปิราย ชีแ้จง หรอืแถลงญัตติ ต่อสภาเทศบาลนครลำปาง 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง 

อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครลำปาง ที่ ลป 52001(สภา)/22 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 
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ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครลำปางกำหนดประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. 

เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

เพื่อให้การประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 48 

เอกาทศ และมาตรา 48 วีสติ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และข้อ 56 วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ

การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้าพเจา้ นายกิตติ จวิะสันติการ  

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง ขอมอบหมายให้ ปลัดเทศบาล 

ผู้อำนวยการสำนัก/กองต่าง ๆ เป็นผู้แถลงข้อเท็จจริง และให้รองนายกเทศมนตรีฯ ที่รับผิดชอบสำนัก/

กองต่าง ๆ เป็นผูอ้ภปิรายชี้แจงหรอืแถลงญัตติ และตอบกระทู้ต่อสภาเทศบาลนครลำปาง ดังรายชื่อต่อไปนี ้

- นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง 

 - นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ  รองนายกเทศมนตรนีครลำปาง 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ)         กิตติ จวิะสันติการ    ผูเ้สนอ 

(นายกิตต ิ จวิะสันติการ) 

รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรีนครลำปาง 

 

ลำดับต่อไป ผมขอเรียนเชญิท่านประธานได้ดำเนนิการประชุมตามระเบียบวาระเป็นลำดับต่อไปครับ 

  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  ในระ เบียบวาระที่ 1 เรื่อง            

ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม มีเรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุม คือ การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบวาระการประชุม

สภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 เนื่องจากคณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุมฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง  สมัยประชุมสามัญ 

สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการ

ประชุมให้แล้วเสร็จในสมัยประชุมนี้ ผมจึงพิจารณาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาฯ และได้มี

หนังสือจัดส่งให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้ว ฉะนั้น ในการประชุมวันนี้ จะใช้ระเบียบวาระการประชุมที่

แก้ไขเพิ่มเติมนะครับ จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมได้รับทราบ 

    ที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่  1

ประจำปี 2567 วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ต่อไประเบียบวาระที่ 2 รับรอง

รายงานการประชุม ข้อ 2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 

ประจำปี 2567 วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 มีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี

ผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุมสภา ขณะนีอ้งค์ประชุมอยู่ครบ สามารถรับรองรายงานการประชุมได้ 

สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 

ประจำปี 2567 วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง  รับรองรายงานการ

ประชุม จำนวน 21 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง   สมาชิกท่านใดไม่รับรอง

รายงานการประชุม โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง  สมาชิกสภาฯ ไม่รับรอง

รายงานการประชุม  ไม่ม ีนอกนั้นงดออกเสียงครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง สมาชิกสภาฯ รับรองรายงาน

การประชุม จำนวน 21 เสียง ไม่รับรองรายงานการประชุม ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุม

สามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 21 เสียง , ไม่รับรอง

รายงานการประชุม ไม่มี , งดออกเสียง 1 คน (ประธาน) (นายเกษมฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม) 

 

ระเบียบวาระที่  3 กระทู้ถาม     

- ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  

- ไม่มี – 
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ระเบียบวาระที่  5 เรื่องที่เสนอใหม่ 

5.1 เรื่องที่เสนอใหม่ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี         

นครลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2566  

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  ต่อไประเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่

เสนอใหม่ ข้อ 5.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรนีครลำปาง ประจำปี 

พ.ศ. 2566 ขอเชิญผู้บริหารครับ 

 นายกิตติ จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง  

เรียนท่านประธานที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตาม

นโยบายของนายกเทศมนตรีนครลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2566  

เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2566 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง 

สิ่งที่สง่มาด้วย   รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีฯ  จำนวน   1   เล่ม 

 ตามที่นายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 

2564  และได้มอบนโยบายใหทุ้กส่วนการงานของเทศบาลนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติไปแล้วนัน้ 

 เพื่อปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) 

พ.ศ. 2562 มาตรา 48 ทศ วรรคห้า  “ให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม

นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำปีทุกปี”   

 ดังนั ้น จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครลำปาง 

ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อให้ท่านได้โปรดแจ้งให้สภาเทศบาลนครลำปางทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏ

ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ)    กิตติ จิวะสันติการ    ผูเ้สนอ 

(นายกิตต ิ จวิะสันติการ) 

รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรีนครลำปาง 
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ท่านประธาน และท่านสมาชิกสภาฯ ครับ เกือบ 3 ปี ที่ได้ทำงานมา ตามนโยบายของท่านนายกฯ         

มีจำนวนมาก ผมขออนุญาตท่านประธานได้แสดงภาพประกอบ เพื่อการนำเสนอให้เกิดความชัดเจน 

(ประธาน : อนุญาต) ซึ่งวันนี้กระผมต้องขออนุญาตหยิบยกในบางส่วนเพื่อนำเสนอตามที่ท่านนายกฯ 

ได้วางนโยบายไว้มี 3 ส่วน ส่วนแรกจะเป็นการพัฒนาเมือง ส่วนที่สองจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต

และสังคม และส่วนที่สามเป็นองค์ประกอบที่จะขาดไม่ได้ในการที่จะส่งเสริมของทั้งส่วนที่หนึ่งและ

ส่วนที่สองก็คือ การพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการภายในเพื่อให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง 

เรื ่องแรกคือ การพัฒนาเมือง โครงการปรับปรุงฝายแม่น้ำวัง (ฝายพับได้) วงเงินตามสัญญา 

34,795,000 บาท (สามสิบสี่ล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ก่อนการดำเนินการ ทางภาพซ้าย 

คือ สภาพแม่น้ำวังที่เห็นจะมีความชำรุดทรุดโทรม เหม็นเน่า ตื้นเขิน ไม่มีสภาพความเป็นแม่น้ำเลย แต่

หลังจากดำเนนิการสร้างฝายพับได้แล้วเสร็จ จะได้ระดับน้ำที่สวยงามซึ่งทำให้แม่นำ้มีชีวิตชีวา ประชาชน

สองฝั่งแม่น้ำมีความสุข ตลอดทั้งกิจกรรมที ่เกิดขึ ้นทางน้ำ คือ การจัดการแข่งเรือ โครงการที่ 2          

คือ โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง (สวนภิรมย์ธาร) วงเงินตามสัญญา 28,690,000 บาท 

(ยี่สิบแปดล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ภาพซ้ายคือภาพก่อนการดำเนินการเป็นสภาพชำรุดทรุดโทรม

อย่างที่เห็นนะครับ และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จก็จะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นลานกีฬา ลาน

กิจกรรมที่วัยรุ่น เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกเพศทุกวัยสามารถจะใช้ออกกำลังกายอย่างมีความสุข 

เพราะอยู่ติดกับฝายพับได้นะครับ นอกจากนั้นแล้วเรายังจะใช้บริเวณสวนภิรมย์ธารนี้จัดงาน “ล่องสะเปา 

จาวละกอน” มีการจำหน่ายสินค้า มหกรรมอาหาร รวมถึงกิจกรรม DIY สะเปาเรอื สามารถสร้างเสริม

เศรษฐกิจให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี ต่อไปโครงการที่ 3 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เยาวชนเทศบาล

นครลำปาง วงเงนิตามสัญญา 14,867,145.87 บาท (สิบสี่ล้านแปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาท

แปดสิบเจ็ดสตางค์) พร้อมกับเปลี่ยนชื่ออาคารใหม่ เป็น อาคารศูนย์นันทนาการสร้างสรรค์  

The Recreation Hall (โฮงละกอน) ฝั่งซ้ายคือภาพก่อนดำเนินการ จะเห็นว่ามีสภาพแย่มาก ๆ 

ไม่สามารถใช้งานได้ ทางขวาคือสภาพหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จนะครับ ต่อไปเราก็จะจัดกิจกรรม

ใหไ้ด้ทุกเดือนตลอดทั้งปี โครงการที่ 4 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา (สวนข่วงละกอน) 

วงเงินตามสัญญา 7,024,656.09 บาท (เจ็ดล้านสองหมื่นสี่พันหกร้อยห้าสิบหกบาทเก้าสตางค์) ภาพ

ทางซ้ายเป็นภาพก่อนการดำเนินการ คือ น้ำพุใช้ไม่ได้ พื้นลานแตกมีสภาพชำรุด ทรุดโทรม ส่วน

ทางขวาคือ สภาพที่ได้ปรับปรุงเสร็จแล้ว ก็เป็นศูนย์กลางของเมอืงลำปางและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจที่มี

ความสวยงาม เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลนครลำปางเรา โครงการที่ 5 โครงการปรับปรุงถนนบ้านร้อง 

ตั้งแตถ่นนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง-งาว ถึงสุดเขตเทศบาลนครลำปาง วงเงินตามสัญญา 1,399,000 บาท 

(หนึ่งลา้นสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ภาพฝั่งซ้ายคือ ก่อนดำเนนิการ และภาพทางขวาคือ สภาพ

ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการที่ 6 โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ซอยตาจันทร์ ตั้งแต่

บ้านเลขที่ 105/5 ถึงบ้านเลขที่ 158 วงเงินตามสัญญา 325,998.77 บาท (สามแสนสองหมื่นห้าพัน

เก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) ภาพฝั่งซ้ายเป็นภาพก่อนการดำเนินการ และฝั่งขวาคือ  
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ภาพที่ดำเนินการแล้วเสร็จทำให้การสัญจรในซอยนี้เป็นไปด้วยดีครับ โครงการที่ 7 โครงการ

ปรับปรุงถนนทิพย์ช้าง ตั้งแต่ถนนราชบุตร ถึงถนนวังขวา วงเงินตามสัญญา 3 ,809,264.97 บาท 

(สามล้านแปดแสนเก้าพันสองร้อยหกสิบสี ่บาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)  ภาพฝั ่งซ้ายเป็นภาพก่อนการ

ดำเนนิการ และฝัง่ขวาคือ ภาพที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ก็จะได้ฟุตบาททางเท้าที่มคีวามสวยงาม สภาพผิว

ถนนก็ดี ซึ่งจะทำให้การสัญจรปลอดภัย โครงการที่ 8 โครงการปรับปรุงถนนและทางเท้า ถนนบุญวาทย์ 

(ค่ายทหาร) ตั้งแต่บ้านเลขที่ 12/7 ถึงสุดเขตเทศบาลนครลำปาง วงเงินตามสัญญา 4 ,697,000 บาท 

(สี่ล้านหกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รูปฝั่งซ้ายเป็นรูปก่อนการดำเนินการ และฝั่งขวาคือ ภาพที่

ดำเนินการแล้วเสร็จ ฟุตบาท ทางเท้ามีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  สวยงาม ประชาชนสัญจรได้

ปลอดภัย ผิวถนนก็เรียบร้อยครับ โครงการที่ 9 โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนมนตรี ตั้งแตถ่นนสุเรนทร์ 

ถึงถนนฉัตรไชย วงเงินตามสัญญา 1,384,800 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาท

ถ้วน) รูปฝั่งซ้ายเป็นรูปก่อนการดำเนินการ และฝั่งขวาคือ รูปที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งได้ฟุตบาททาง

เท้าที ่สวยงาม โคมไฟที่มีความเชื ่อมโยงกับถนนประสานไมตรีที่เป็นย่านชุมชนชาวจีนซึ่งมีความ

สอดคล้องเชื่อมโยงกัน โครงการที่ 10 โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนศรีชุมป่าไผ่ ซอย 1 

ข้างบ้านเลขที่ 23 ถึงบ้านเลขที่ 17 วงเงนิตามสัญญา 183,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

รูปฝั่งซ้ายเป็นรูปก่อนการดำเนินการ และฝั่งขวาคือ รูปที่ดำเนินการแล้วเสร็จ นี่เป็นบางส่วนของเรื่อง 

การพัฒนาเมือง จะเป็นตั้งแต่เรื่องของสวนสาธารณะ แมน่้ำ และด้านสาธารณูปโภคนะครับ และในส่วน

ที่สอง เรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม โครงการแรก โครงการส่งเสริมให้มีการบริหาร

จัดการและดำเนินการเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางสุขภาพ ร่างกายจิตใจ อารมณ์ ประสบการณ์ และการ

ดูแลภาวะความเจ็บป่วย รวมถึงส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ และความสะดวกของผู้สูงอายุ ผู้ป่วย

และผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย โครงการนวัตกรรมบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุและ

ผู้พิการ (Happy home ward) มี 4 มิติ มิติแรกได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านเทคโนโลยี ด้านสิ่งแวดล้อม ด้าน

สังคมสงเคราะห์ เราทำใน 4 มิตินี้ ภาพที่เห็นก็คือ กิจกรรมบำบัดในกลุ่มผู้มีภาวะพึ่งพิง และผู้สูงอายุ

เทศบาลนครลำปาง ในปี 2566 (Occupational therapy in disability and elderly project) มิติที่สองคือ 

พัฒนาคุณภาพชวีิตผู้ยากไร้ในเรื่องที่อยู่อาศัยใหม้ีสุขาภบิาลพื้นฐาน ก็เป็นกิจกรรมที่ได้ทำอย่างต่อเนื่อง 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ยากไร้จะเป็นภาพต่อมา โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ 

ประสานงานกับหนว่ยงานภายนอกในการให้ความช่วยเหลอืด้าน พอเพียงที่มูลนธิิชัยพัฒนา และนี่ก็เป็น

การเพิ่มเติมทางเศรษฐกิจครับ และการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม พัฒนาทำ ความ

สะอาดถนนที่สาธารณะในเขตชุมชนของเทศบาลนครลำปาง ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ออกไปให้บริการทุกวันใน

เรื่องของความสะอาด เรื่องของเศษขยะใบไม้ และการล้างตลาด กิจกรรมรับบริจาควัสดุ รีไซเคิลที่

ศูนย์สาธิตตลาดเทศบาลนครลำปาง หน้าโรงเรียนเทศบาล 4 ก็สามารถลดปริมาณขยะและ

สามารถนำขยะไปรีไซเคิลสร้างมูลค่าและนำกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการเฝ้าระวังควบคุมโรคติดต่อตาม

ฤดูกาล โดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้า ต่อไปเป็นพื้นที่เพื่อการศึกษาเรียนรู้ ทำงานอิสระสำหรับนักเรียน 
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นักศึกษา ประชาชนและคนทำงานเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เรามีอุทยานการเรียนรู้เทศบาลนครลำปาง 

(LK PARK) ที่พิพธิภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (MUSEUM LAMPANG) ซึ่งเราได้รางวัลบ่อยมาก เราเป็น

หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย จัดให้มีพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนได้แสดงออกทำกิจกรรม

สร้างสรรคร์่วมกันกับโครงการส่งเสริมการเรียนรูใ้นอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง ดังที่เห็นตามภาพก็ได้

มีการจัดกิจกรรมหลากหลาย โดยมีผู้ให้ความสนใจรับการอบรมตลอดเวลา รวมถึงโครงการต่าง  ๆ ที่

ทางพิพิธภัณฑ์ได้ทำก็ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติจากสถาบันพิพิธภัณฑ์ไทยและแหล่งเรียนรู้ไทย

ดีเด่น ประจำปี 2566 โดยสถาบันพิพิธภัณฑ์ไทย มอบรางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ ในฐานะที่เป็น

พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ไทยดีเด่น ต้นแบบด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และยังมีกิจกรรมการประกวด

วงดนตร ีAcoustic Talent ให้แก่เยาวชน กิจกรรมวันเด็กแหง่ชาติ วันเยาวชนแหง่ชาติ เราดูแลทุกช่วงอายุ

ของวัย รวมถึงพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาก็มีการแข่งขันกีฬาของกลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง 

การจัดการแข่งขันบาสเกตบอล การจัดกิจกรรม Night run นครลำปาง ซึ่งมีนักวิ่งจากต่างจังหวัดมา

ร่วมงานเยอะมาก ประมาณสองพันกว่าคนครับ ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ได้เป็น

อย่างดี การแข่งขันเรือพายเคยจัดไปหนึ่งครั้ง เมื่อปี 2566 ซึ่งมีกระแสตอบรับดีมาก รวมถึงกิจกรรม

ส่งเสริมและพัฒนาชีวิตเด็กด้อยโอกาสเราก็ไม่ได้ละเลย สร้างความสัมพันธ์ระหว่างครู ผู้ปกครองของ

เด็กที่ดอ้ยโอกาส , กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการฝกึการลอยตัว ว่ายน้ำ เพื่อเอาชีวิตรอด ให้มีความ

ปลอดภัย นอกจากนั้นแล้วยังมกีิจกรรมอบรมเรื่อง เพศศึกษา การป้องกันยาเสพติด การป้องกันตัวเอง

จากภัยอันตรายต่าง ๆ , การส่งเสริมทักษะอาชีพการทำไข่เค็มสมุนไพร กิจกรรมพัฒนาการฝึกทักษะ

อาชีพทั้งหมด 6 หลักสูตร , การส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน , การเรียนรู้ระดับปฐมวัย การ

จัดการศึกษาแบบฟินแลนด์ตามแนวคิด Constructionism แนวทางการศึกษาไทย ทิศทางห้องเรียนแห่ง

อนาคต , อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรด้วยตัวเอง หรือใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน หรือ Phenomenon – 

Based Learning การเรียนรู้ปฏิบัติจริงของสถานศึกษา , การอบรมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงาน 

“การศึกษาทางเลือก” Alternative Education ทางรอดของการศึกษาไทย , งานท้องถิ่น ประเพณีและ

วัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์คือ งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองลำปาง ประจำปี 2566 ซึ่งเป็น

เอกลักษณ์หนึ่งเดียวของประเทศไทย โดยที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมาก และได้มีการขอให้จัด

กิจกรรมมากกว่า 3 วัน โครงการประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน ซึ่งได้เสียงตอบรับว่าจัดงานได้ดีมาก

ในเรื่องของประเพณี มีการส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการค้าขายบริเวณนั้นได้เป็นอย่างดี , โครงการรำลึก

ประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเษก 106 ปี ขัวหลวงรัษฎา , งานตรุษจีน ไชน่าทาวน์ลำปาง ประจำปี 

2566 เป็นกิจกรรมที่ได้รับเสียงตอบรับดีมากและจะพยายามจัดให้ดียิ่ง  ๆ ขึ้นต่อไป , โครงการ

เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นครลำปาง ที่ได้เปลี่ยนมาจัดที่สวนเขลางค์ ก็ได้รับความชื่นชมมาก ๆ ครับ 

อีกหนึ่งโครงการที่ผมได้นำเรียนไว้ในตอนแรก เพื่อที่จะสนับสนุนทั้งในเรื่องของเมือง เรื่องคุณภาพชีวิต 

เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาความรู้บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เป็นส่วนสำคัญในการจัดอบรมให้ความรู้

บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้ทันกับโลกของปัจจุบัน รวมถึงอนาคต เราจัดอบรมพัฒนาความรู้ให้



10 

 

 

บุคลากรในหลายหลักสูตร เช่น หลักสูตรกระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ขององค์กร , 

หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ , การจัดทำคู่มือการปฏิบัติการ , การจัดทำ

แผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณ , หลักสูตรกระบวนการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Data Mapping) 

ตามกรอบ PDPA และ พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 กับการเตรียมพร้อม

ของเทศบาลนครลำปาง นอกจากจะพัฒนาบุคลากรแล้ว สิ่งแวดล้อมในการทำงานก็เป็นส่วนสำคัญ ใน

เรื่องของสภาพแวดล้อมในที่ปฏิบัติงานก็ได้มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ที่ใช้มาเป็นเวลานาน ได้มีการ

ปรับปรุงห้องการทำงานส่วนควบคุมการก่อสร้างของสำนักช่าง วงเงินตามสัญญา 1 ,900,000 บาท 

(หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) โครงการปรับปรุงอาคาร B ตลาดเทศบาล 4 หน้า Big C เพื่อเป็นอาคาร

เก็บพัสดุกลาง วงเงินตามสัญญา 2,494,000 บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เนื่องจาก

เอกสารของทางเทศบาลเยอะมาก จึงต้องมีการจัดสร้างที่เก็บเอกสารเพิ่มเติม , ส่งเสริมการให้บริการ

แบบออนไลน์ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งมี 3 ช่องทางก็คือ ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาล www. 

Lampangcity.go.th , ผ่านทาง Line Application ด้วยระบบ Traffy Fondue และผ่านทาง Call Center 

1132 โดยในปี 2566 เราได้รับประกาศนียบัตรให้เป็นหน่วยงานที่ใช้ประโยขน์จากแพลตฟอร์ม Traffy 

Fondue ดีเด่น จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรามีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ

ให้มีความทันสมัย ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลโครงการ e – Monitoring and 

Evaluation System ระบบจัดเก็บเอกสารทางอเิล็กทรอนิกส์ เพื่อลดปริมาณเอกสาร กระดาษให้น้อยลง 

ปรับระบบเว็บไซต์ของเทศบาลนครลำปางให้มีความทันสมัยและใช้งานได้ง่าย นี่เป็นรายละเอียดคร่าว 

ๆ ของโครงการที่ได้หยิบยกนำเสนอ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารที่ได้เสนอไปแล้ว ในช่วงเกือบ 3 ปี ที่

ทำงานมาได้ทำงานเยอะมาก ในขณะเดียวก็ยังมีภารกิจและงานที่ยังค้างอยู่อีกมาก กำลังเร่งให้เป็นไป

ตามนโยบายท่านนายกที่มอบหมายให้เสร็จตามเวลา ขอบคุณครับ 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ก่อนที่จะใหท้างท่านสมาชิกสภาฯ 

ได้อภิปรายถึงผลงานของท่านผู ้บริหาร ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ดำเนินการชี ้แจงระเบียบ           

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชญิ เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง 

 นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง 

การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนนายกเทศมนตรีนครลำปาง ประจำปี 2566 เป็นไปตาม 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม มาตรา 48 ทศ วรรคห้า บัญญัติว ่า            

“ให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็น

ประจำทุกปี”  ซึ่งการรายงานดังกล่าวนี้ จะไม่มีการลงมติว่า เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ เพียงแต่ให้ท่าน

สมาชิกสภาฯ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งขององค์การเทศบาลนครลำปาง ที่ทำหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ
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สามารถอภิปราย แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อให้ผู้บริหารนำไปประกอบการพิจารณา

จัดทำบริการสาธารณะ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง

ตามภารกิจอำนาจและหน้าที่ตามที่ระเบียบ กฎหมายกำหนด รวมทั้งนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา

เทศบาลนครลำปาง ขอนำเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องผ่านท่านประธานไปยังท่าน

สมาชิกสภาฯ เพื่อใช้ในการประกอบการอภิปราย แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะเป็นลำดับต่อไป 

ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภปิราย

เรื่องนี้หรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ทางฝ่ายบริหารมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ถือว่าที่

ประชุมรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครลำปาง ประจำปี      

พ.ศ. 2566 นะครับ 

ที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรนีครลำปาง 

ประจำปี พ.ศ. 2566 

 

 5.2 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจ่ายคืนเงินค่าภาษีที่ดิน

และสิ่งปลูกสร้าง เป็นเงนิจำนวน 7,242.20 บาท (เจ็ดพันสองร้อยสี่สิบสองบาทยี่สิบสตางค์) 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  ต่อไประเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่

เสนอใหม่ ข้อ 5.2 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจ่ายคืนเงินค่าภาษีที่ดิน

และสิ่งปลูกสร้าง เป็นเงินจำนวน 7,242.20 บาท (เจ็ดพันสองร้อยสี่สิบสองบาทยี่สิบสตางค์)  ขอเชิญ

ผู้เสนอญัตติครับ 

 นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง 

ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตต ิดังนี้  

ญัตต ิ

เรื่อง  เสนอญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจ่ายคืนเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นเงิน

จำนวน 7,242.20 บาท (เจ็ดพันสองร้อยสี่สิบสองบาทยี่สิบสตางค์)  

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง 

ข้าพเจ้า นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง 

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจ่ายคืนเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นเงิน

จำนวน 7,242.20 บาท (เจ็ดพันสองรอ้ยสี่สิบสองบาทยี่สิบสตางค)์ ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
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หลักการ 

เพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง สำหรับจ่ายคืนเงินค่าภาษีที่ดินและ

สิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ. 2565 ให้แก่ นายชัยสิน มณีนันทน์ เป็นเงินจำนวน 7 ,242.20 บาท 

(เจ็ดพันสองร้อยสี ่ส ิบสองบาทยี ่ส ิบสตางค์) ซึ ่งเป็นอำนาจอนุมัติของสภาเทศบาลนครลำปาง          

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงนิ การเบิกจ่ายเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรักษาเงิน และ

การตรวจเงนิขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 105 (2)             

เหตุผล 

เทศบาลนครลำปางแจ้งรายการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ. 2565 

เป็นเงินจำนวน 214,904.65 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่บาทหกสิบห้าสตางค์) แก่นายชัยสิน       

มณีนันทน์ ซึ่งได้ชำระเงินแล้วเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ต่อมา เทศบาลนครลำปางได้ตรวจสอบ

พบว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 66149 และ 66150 ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ไปให้บุคคลอื่น จึงทำให้นายชัยสิน 

มณีนันทน์ ไม่มีหน้าที่ชำระภาษีที่ดินทั้ง 2 แปลงดังกล่าว เป็นเงนิจำนวน 7,242.20 บาท (เจ็ดพันสองร้อย

สี่สิบสองบาทยี่สิบสตางค์) เทศบาลนครลำปางได้มีหนังสือแก้ไขการแจ้งประเมินภาษี และนายชัยสินฯ    

ได้ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับคืนเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ลงวันที่ 26 มกราคม 2567 

ดังนั้น เทศบาลนครลำปางจึงต้องจ่ายคืนเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ. 2565 

ให้แก่นายชัยสินฯ เป็นเงินจำนวน 7,242.20 บาท (เจ็ดพันสองร้อยสี่สิบสองบาทยี่สบิสตางค์) 

 ปัจจุบัน เทศบาลนครลำปางคงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 

14 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวนเงิน 518,328,125.79 บาท และเทศบาลฯ ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริม

กิจการเทศบาล ประจำปี 2567 ตามเช็คธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง เลขที่เช็ค 10555801 ลงวันที่ 

18 ธันวาคม 2566 รวมทั้งได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน 

และกันไว้ อีกร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีสาธารณภัยเกิดขึ้น

เรียบร้อยแลว้ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้     

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 9, 53 และมาตรา 54              

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

และการตรวจเงนิขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 103, 104 และข้อ 105 

ดังนั้น ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายขาด

เงินสะสม เพื่อจา่ยคืนเงินคา่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นเงินจำนวน 7,242.20 บาท (เจ็ดพันสองร้อย 

สี่สิบสองบาทยี่สิบสตางค์) ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ)    กิตติ จิวะสันติการ    ผูเ้สนอ 

(นายกิตต ิ จวิะสันติการ) 

รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรีนครลำปาง 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาฯ     

ได้อภิปรายในญัตตินี ้ ผมขอให้เลขานุการสภาฯ ชี ้แจงข้อระเบียบกฎหมายที ่เกี ่ยวข้องด้วยครับ          

เชญิเลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง 

นายวรดล  หวานแหลม  เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง  เรียนท่านประธานที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง 

ขอนำเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับญัตติดังต่อไปนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 103 กำหนดว่า “กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินรายรับและต่อมา

มีการขอคนืในลักษณะของลาภมคิวรได้ภายในกำหนดอายุความ ให้องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นถอนคืน

เงินรายรับโดยถือปฏิบัติตามข้อ 104 และข้อ 105” ข้อ 104 กำหนดว่า “การถอนคืนเงินรายรับตามข้อ 

103 ให้ตรวจสอบและมีสาระสำคัญ ดังนี้ (1) เหตุผลความจําเป็นในการถอนคืนเงินรายรับที่นําส่งเป็น

เงินรายรับที่นําส่งแล้ว (2) หลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น หลักฐานแสดงการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง 

คําขอคืนเงิน  ค่าซื้อเอกสาร หนังสือแจ้งให้รับผิดชดใช้จากการละเมิด เป็นต้น” และข้อ 105 กำหนดว่า 

“วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายรับ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติ ดังนี้  (2) ขอเงินคืนภาย

หลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับ เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง ให้จา่ยขาดเงินสะสมได้โดยต้อง

ได้รับอนุมัตจิากสภาท้องถิ่น” พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 9 บัญญัติ

ว่า “ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของหรอืครอบครองที่ดินหรอืสิ่งปลูกสร้างอยู่ในวันที่ 1 มกราคม ของปีใด เป็นผู้มีหน้าที่

เสียภาษีสำหรับปีนั้น ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้” มาตรา 53 วรรคแรก บัญญัติว่า “ในกรณีที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่าการประเมินภาษีผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วน ให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีอำนาจทบทวนการประเมินภาษีให้ถูกต้องตามที่ผู้เสียภาษีมีหน้าที่ต้องเสียได้ ทั้งนี้ ให้

นำความในมาตรา 44 วรรคสอง และมาตรา 45 มาใช้บังคับโดยอนุโลม”  วรรคสอง บัญญัติว่า       

“การทบทวนการประเมินภาษีตามวรรคหนึ่ง จะกระทำมิได้ เมื ่อพ้นสามปีนับแต่วันสุดท้ายแห่ง

กำหนดเวลาการชำระภาษีตามพระราชบัญญัตินี้” วรรคท้าย บัญญัติว่า “ในกรณีที่มีการชำระภาษีไว้

เกินจำนวนที่จะต้องเสีย ให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งให้ผูเ้สียภาษีทราบภายในสิบห้าวัน

นับแต่วันที่ตรวจสอบพบว่ามีการประเมินภาษีผิดพลาดเพื่อให้มารับเงินที่ชำระเกินคืนภายในหนึ่งปีนับ

แต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง” มาตรา 54 วรรคแรก บัญญัติว่า “ผู้ใดเสียภาษีโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียหรือ
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เสียภาษีเกินกว่าจำนวนที่ต้องเสีย ไม่ว่าโดยความผิดพลาดของตนเองหรือจากการประเมินของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินคืน” ขอนำเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ดังกล่าวข้างต้น ผ่านท่านประธานไปยังท่านสมาชิกสภาฯ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาญัตตินี้เป็นลำดับ

ต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  ในญัตตินี้ จะมีสมาชิกสภาฯ 

ท่านใดอภิปรายไหมครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี  ผมจะขอมติที่ประชุม พิจารณาแล้วขณะนี้มีจำนวน

สมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุม สมาชิกฯ ท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจ่ายคืนเงิน

ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นเงินจำนวน 7,242.20 บาท (เจ็ดพันสองร้อยสี่สิบสองบาท

ยี่สิบสตางค์) โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง  อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม 

เพื่อคืนเงนิภาษีฯ จำนวน 21 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  สมาชิกสภาท่านใดไม่อนุมัติให้

จา่ยขาดเงนิสะสมฯ โปรดยกมอืขึน้ 

นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง ไม่อนุมัตใิห้จา่ยขาดเงินสะสมฯ 

ไม่ม ีนอกนั้นงดออกเสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  สมาชิกสภาฯ อนุมัติให้จ่าย

ขาดเงินสะสม เพื่อจ่ายคืนเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นเงินจำนวน 7,242.20 บาท (เจ็ดพัน

สองร้อยสี่สบิสองบาทยี่สบิสตางค์) จำนวน 21 เสียง , ไม่อนุมัต ิไม่ม ีนอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัตใิหจ้่ายขาดเงนิสะสม เพื่อจ่ายคืนเงนิค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

เป็นเงินจำนวน 7,242.20 บาท (เจ็ดพันสองร้อยสี่สิบสองบาทยี่สิบสตางค์) จำนวน 21 เสียง , ไม่อนุมัติ 

ไม่ม ี, งดออกเสียง 2 คน (ประธาน และนายสุคนธ์ฯ) 

 

 5.3 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายการที่กันเงินไว้แล้ว) โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนฉัตรไชย 

ฝั่งสำนักงานเทศบาลนครลำปาง ตั้งแต่บ้านเลขที่ 272/7-8 ถึงสถานธนานุบาล เทศบาลนครลำปาง 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  ต่อไประเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่

เสนอใหม่ ข้อ 5.3 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายการที่กันเงินไว้แล้ว) โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนฉัตรไชย 

ฝั่งสำนักงานเทศบาลนครลำปาง ตั้งแต่บ้านเลขที่ 272/7-8 ถึงสถานธนานุบาล เทศบาลนครลำปาง 

ขอเชญิผูเ้สนอญัตติครับ 
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นายกิตติ จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง  

เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผมนายกิตติ จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง ขอแถลงญัตติ ดังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

(รายการที่กันเงินไว้แล้ว) โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนฉัตรไชย ฝัง่สำนักงานเทศบาลนครลำปาง 

ตั้งแตบ่้านเลขที่ 272/7- 8 ถึงสถานธนานุบาล เทศบาลนครลำปาง   

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง 

  ข้าพเจา้ นายกิตติ  จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง 

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 (รายการที่กันเงนิไว้แล้ว) โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนฉัตรไชย ฝั่งสำนักงานเทศบาลนครลำปาง 

ตั้งแตบ่้านเลขที่ 272/7- 8 ถึงสถานธนานุบาล เทศบาลนครลำปาง ตามหลักการและเหตุผลดังนี ้ 

      หลักการ 

  เพื่อขออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

(รายการที่กันเงินไว้แล้ว) ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนฉัตรไชย ฝัง่สำนักงานเทศบาล

นครลำปาง ตั้งแตบ่้านเลขที่ 272/7 - 8 ถึงสถานธนานุบาล เทศบาลนครลำปาง              

เหตุผล 

 สำนักช่างได้รับอนุมัติให้โอนเงินไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที ่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงทางเท้าถนนฉัตรไชย 

ฝั่งสำนักงานเทศบาลนครลำปาง ตั้งแต่บ้านเลขที่ 272/7 - 8 ถึงสถานธนานุบาล เทศบาลนครลำปาง เป็น

เงินจำนวน 326,000 บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) ในคราวการประชุมสภาเทศบาลนคร

ลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 และสภา

เทศบาลนครลำปางได้อนุมัติให้กันเงินค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ในคราวการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจำปี 

2566 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 จากการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวพบว่า ขนาดความกว้างและความ

ยาวของทางเท้าที่จะดำเนินการ มีความคลาดเคลื่อน ไม่ตรงกับรายละเอียดที่กำหนด ทำให้ลักษณะ

และปริมาณเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

บรรลุตามวัตถุประสงค์และประชาชนได้รับประโยชน์ จึงจำเป็นต้องแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจง

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นอำนาจอนุมัติของสภาเทศบาลนครลำปาง 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

ข้อ 30 รายละเอียด ดังนี้ 

ข้อความเดิม แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงทางเท้าถนนฉัตรไชย                 

 ฝั ่งสำนักงานเทศบาลนครลำปาง ตั ้งแต่บ้านเลขที่ 

272/7-8 ถึงสถานธนานุบาล เทศบาลนครลำปาง 

โดยทำการปรับปรุงทางเท้า กว้างประมาณ 1.50 - 

2.00 เมตร หรอืตามสภาพ ความยาวรวมทางเข้าออก

ประมาณ 262 เมตร และงานอื่น ๆ รายละเอียดตาม

ประมาณการงานก่อสร้าง และแบบแปลนที่เทศบาล

นครลำปางกำหนด 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496      

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หนา้ที่ 38 ลำดับที่ 16 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงทางเท้าถนนฉัตรไชย                 

ฝั่งสำนักงานเทศบาลนครลำปาง ตั ้งแต่บ้านเลขที่ 

272/7-8 ถึงสถานธนานุบาล เทศบาลนครลำปาง    

โดยทำการปรับปรุงทางเท้า กว้างประมาณ 1.20 - 

1.80 เมตร หรือตามสภาพ ความยาวรวมทางเข้าออก

ประมาณ 245 เมตร และงานอื่น ๆ รายละเอียดตาม

ประมาณการงานก่อสร้าง และแบบแปลนที่เทศบาล

นครลำปางกำหนด 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496    

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หนา้ที่ 38 ลำดับที่ 16 
 

รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชีแ้จงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ที่แนบมาพรอ้มนี้ 

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2563 ข้อ 30 “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาการ

เบิกจ่ายเงนิไว้แล้ว จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจใหก้ันเงนิ หรอืขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน” 

 ดังนั้น ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไข

เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายการที่กันเงินไว้แล้ว) 

โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนฉัตรไชย ฝั่งสำนักงานเทศบาลนครลำปาง ตั้งแต่บ้านเลขที่ 272/7 - 8    

ถึงสถานธนานุบาล เทศบาลนครลำปาง ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวขา้งต้น      

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ)    กิตติ จิวะสันติการ    ผูเ้สนอ 

(นายกิตต ิ จวิะสันติการ) 

รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรีนครลำปาง 
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 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  ในญัตตินี้ จะมีสมาชิกสภา

ท่านใดอภิปรายไหมครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ ผมพิจารณาแล้วขณะนี้

มีจำนวนสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัตใิห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายการที่กันเงินไว้แล้ว) โครงการปรับปรุงทางเท้า

ถนนฉัตรไชย ฝัง่สำนักงานเทศบาลนครลำปาง ตั้งแตบ่้านเลขที่ 272/7 - 8 ถึงสถานธนานุบาล เทศบาล

นครลำปาง โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง  อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง

คำชีแ้จงฯ จำนวน 19 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้แก้ไข

เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายการที่กันเงินไว้แล้ว) 

โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนฉัตรไชย ฝั่งสำนักงานเทศบาลนครลำปาง ตั้งแต่บ้านเลขที่ 272/7-8 ถึง     

สถานธนานุบาล เทศบาลนครลำปาง โปรดยกมอืขึน้ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง  ไม่อนุมัตใิห้แก้ไขเปลี่ยนแปลง

คำช้ีแจงฯ ไม่ม ีนอกนั้นงดออกเสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  สรุปได้ว่า สมาชิกสภาฯ อนุมัติ

ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายการที่กันเงนิไว้แล้ว) 

โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนฉัตรไชย ฝั ่งสำนักงานเทศบาลนครลำปาง ตั ้งแต่บ้านเลขที่ 272/7 – 8                

ถึงสถานธนานุบาล เทศบาลนครลำปาง จำนวน 19 เสียง ไม่อนุมัต ิไม่ม ีนอกนั้นงดออกเสียงนะครับ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายการที่กันเงินไว้แล้ว) โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนฉัตรไชย ฝั่งสำนักงาน

เทศบาลนครลำปาง ตั้งแต่บ้านเลขที่ 272/7 – 8  ถึงสถานธนานุบาล เทศบาลนครลำปาง จำนวน 19 เสียง , 

ไม่อนุมัต ิไม่ม ี, งดออกเสียง 3 คน (ประธาน , นายณัฐกิตติ์ฯ และนายสุคนธ์ฯ) (นายเสริมเกียรติฯ ไม่อยู่

ในที่ประชุม) 

 

5.4 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายการที่กันเงินไว้แล้ว) โครงการปรับปรุงถนนและบ่อพัก 

ถนนเม็งราย ซอย 4 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 24 ถงึบ้านเลขที่ 354 
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นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  ต่อไประเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่

เสนอใหม ่ข้อ 5.4 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายการที่กันเงินไว้แล้ว) โครงการปรับปรุงถนนและบ่อพัก ถนนเม็งราย ซอย 4 

ตั้งแต่บ้านเลขที่ 24 ถึงบ้านเลขที่ 354 ขอเชญิผูเ้สนอญัตติครับ 

 นายกิตติ  จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง

เรียนท่านประธานที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง ขอแถลงญัตติ ดังนี้ 

      ญัตติ     

เรื่อง  เสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

(รายการที่กันเงินไว้แล้ว) โครงการปรับปรุงถนนและบ่อพัก ถนนเม็งราย ซอย 4 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 24                

ถึงบ้านเลขที่ 354 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง 

ข้าพเจ้า นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง 

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 (รายการที่กันเงินไว้แล้ว) โครงการปรับปรุงถนนและบ่อพัก ถนนเม็งราย ซอย 4 ตั้งแต่

บ้านเลขที่ 24 ถึงบ้านเลขที่ 354 ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

  เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

(รายการที่กันเงินไว้แล้ว) ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนและบ่อพัก ถนนเม็งราย ซอย 4 

ตั้งแตบ่้านเลขที่ 24 ถึงบ้านเลขที่ 354             

เหตุผล 

 สำนักช่างได้รับอนุมัติให้โอนเงินไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที ่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงถนนและบ่อพัก ถนนเม็งราย 

ซอย 4 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 24 ถึงบ้านเลขที่ 354 เป็นเงินจำนวน 384,000 บาท (สามแสนแปดหมื่นสี่พัน

บาทถ้วน) ในคราวการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 

2566 เมื ่อวันที ่ 8 กันยายน 2566 และสภาเทศบาลนครลำปางได้อนุมัติให้กันเงินค่าที ่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ .ศ. 2566 ในคราวการประชุมสภาเทศบาล

นครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 จาก

การตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างพบว่า ขนาดความกว้างและความยาวของถนนที่จะดำเนินการมีความ

คลาดเคลื่อนไม่ตรงกับรายละเอียดที่กำหนด ทำให้ลักษณะและปริมาณเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น เพื่อให้
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การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ และประชาชนได้รับ

ประโยชน์ จึงจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ซึ่งเป็นอำนาจอนุมัติของสภาเทศบาลนครลำปาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ขอ้ 30 รายละเอียด ดังนี้ 
   

ข้อความเดิม แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนและบ่อพัก ถนน   

เม็งราย ซอย 4 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 24 ถึงบ้านเลขที่ 

354 โดยทำการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง

ประมาณ 4.00 เมตร หรอืตามสภาพ ยาวประมาณ 

118 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พร้อมปรับปรุง

บ่อพัก และงานอื่น ๆ รายละเอียดตามประมาณ

การงานก ่อสร ้ างและแบบแปลนท ี ่ เทศบาล          

นครลำปางกำหนด 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 

2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้าที่ 31 ลำดับที่ 9 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนและบ่อพัก ถนน 

เม็งราย ซอย 4 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 24 ถึงบ้านเลขที่ 

354 โดยทำการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง

ป ร ะม าณ  2.5-4.00 เมตร หร ื อตามสภาพ                 

ยาวประมาณ 118 เมตร หนาเฉลี ่ย 0.05 เมตร 

พร้อมปรับปรุงบ่อพัก และงานอื่น ๆ รายละเอียด

ตามประมาณการงานก่อสร้างและแบบแปลนที่

เทศบาลนครลำปางกำหนด 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 

2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้าที่ 31 ลำดับที่ 9 

 รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่แนบมาพร้อมนี ้ 

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             

พ.ศ. 2563 ข้อ 30 “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้กันเงินหรือขยายเวลา

การเบิกจ่ายเงนิไว้แล้ว จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัตจิากผูม้ีอำนาจใหก้ันเงนิ หรอืขยายเวลาการเบิกจ่ายเงนิ” 

ดังนั ้น ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไข

เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายการที่กันเงินไว้แล้ว) 

โครงการปรับปรุงถนนและบ่อพัก ถนนเม็งราย ซอย 4 ตั ้งแต่บ้านเลขที ่ 24 ถึงบ้านเลขที ่ 354  

รายละเอียดตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างตน้  

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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     ขอแสดงความนับถือ 

                (ลงช่ือ)       กิตติ จวิะสันตกิาร    ผูเ้สนอ 

         (นายกิตต ิจวิะสันตกิาร) 

                                                          รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

  นายกเทศมนตรีนครลำปาง 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  ในญัตตินี้ จะมีสมาชิกสภาฯ 

ท่านใดอภิปรายไหมครับ ไม่มนีะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ พิจารณาแล้วขณะนี้มีจำนวน

สมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายการที่กันเงินไว้แล้ว) โครงการปรับปรุงถนนและบ่อพัก 

ถนนเม็งราย ซอย 4 ต้ังแตบ่้านเลขที่ 24 ถึงบ้านเลขที่ 354 โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง

คำชีแ้จงฯ จำนวน 20 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติใหแ้ก้ไข

เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายการทีก่ันเงนิไว้แล้ว) โครงการ

ปรับปรุงถนนและบอ่พัก ถนนเม็งราย ซอย 4 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 24 ถึงบ้านเลขที่ 354 โปรดยกมอืขึน้ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง  ไม่อนุมัตใิห้แก้ไขเปลี่ยนแปลง

คำช้ีแจงฯ ไม่ม ีนอกนั้นงดออกเสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  สมาชิกสภาฯ อนุมัติให้แก้ไข

เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายการที่กันเงินไว้แล้ว) 

โครงการปรับปรุงถนนและบ่อพัก ถนนเม็งราย ซอย 4 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 24 ถึงบ้านเลขที่ 354 จำนวน 

20 เสียง ไม่อนุมัติ ไม่ม ีนอกนั้นงดออกเสียงนะครับ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายการที่กันเงินไว้แล้ว) โครงการปรับปรุงถนนและบ่อพัก ถนนเม็งราย ซอย 4 

ตั้งแตบ่้านเลขที่ 24 ถึงบ้านเลขที่ 354 จำนวน 20 เสียง , ไม่อนุมัต ิไม่ม ี, งดออกเสียง 3 คน (ประธาน , 

นายณัฐกิตติ์ฯ และนายสุคนธ์ฯ) 

 

5.5 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงนิสะสมของเทศบาลนครลำปาง เพื่อสมทบ

เงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนพหลโยธิน

ฝั่งโรงพยาบาลเขลางค์นคร - ราม ตั้งแต่สี่แยกดอนปาน ถงึหน้าบ้านเลขที่ 111/5 เป็นเงินจำนวน 

1,027,200 บาท (หน่ึงล้านสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) (สำนักช่าง)  
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นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  ต่อไประเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่

เสนอใหม ่ข้อ 5.5 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัตใิช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง เพื่อสมทบ

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนพหลโยธินฝั่ง

โรงพยาบาลเขลางค์นคร - ราม ตั ้งแต่สี ่แยกดอนปาน ถึงหน้าบ้านเลขที ่ 111/5 เป็นเงินจำนวน 

1,027,200 บาท (หนึ่งล้านสองหม่ืนเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) (สำนักช่าง) ขอเชญิผูเ้สนอญัตติครับ 

 นายกิตติ  จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง

เรียนท่านประธานที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง ขอแถลงญัตติ ดังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง เพื่อสมทบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนพหลโยธิน ฝั่งโรงพยาบาล

เขลางค์นคร – ราม ตั้งแต่สี่แยกดอนปาน ถึงหน้าบ้านเลขที่ 111/5 เป็นเงินจำนวน 1,027,200 บาท 

(หนึ่งลา้นสองหม่ืนเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) (สำนักช่าง) 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง 

 ข้าพเจ้า นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง 

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง เพื่อสมทบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนพหลโยธิน ฝั่งโรงพยาบาลเขลางค์นคร - ราม 

ตั้งแต่สี่แยกดอนปาน ถึงหน้าบ้านเลขที่ 111/5 เป็นเงินจำนวน 1,027,200 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่น

เจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) (สำนักช่าง) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง สมทบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนพหลโยธิน ฝั่งโรงพยาบาลเขลางค์นคร - ราม ตั้งแต่               

สี่แยกดอนปาน ถึงหน้าบ้านเลขที่ 111/5 เป็นเงินจำนวน 1,027,200 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นเจ็ดพัน

สองร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอำนาจอนุมัตขิองสภาเทศบาลนครลำปาง  

เหตุผล 

เทศบาลนครลำปางมีภารกิจอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเกี่ยวกับการให้มี

และบำรุงทางบกและทางน้ำ ตามมาตรา 56 (1) ประกอบมาตรา 53 (1) และมาตรา 50 (2) แห่ง

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ประกอบกับเทศบาล

นครลำปางได้รับงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม

การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ งบเงินอุดหนุน      

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนพหลโยธิน ฝั่งโรงพยาบาล

เขลางค์นคร - ราม ตั้งแตส่ี่แยกดอนปาน ถึงหนา้บ้านเลขที่ 111/5 งบประมาณทั้งสิ้น 10,272,000 บาท 
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โดยจ่ายจากงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่รัฐจัดสรร จำนวน 9,244,800 บาท และเงนิงบประมาณ

ที ่เทศบาลนครลำปางจะต้องสมทบ จำนวน 1,027,200 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

งบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เล่มที่ 16 องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี แต่เนื่องจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เทศบาลนครลำปางไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อการดังกล่าวไว้ 

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง เป็นเงินจำนวน 1,027,200 บาท 

(หนึ ่งล้านสองหมื ่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) ซึ ่งเป็นอำนาจอนุมัติของสภาเทศบาลนครลำปาง        

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน     

และการตรวจเงนิขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 97  

ปัจจุบัน เทศบาลนครลำปางคงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 

14 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวนเงิน 518,328,125.79 บาท และเทศบาลฯ ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริม

กิจการเทศบาล ประจำปี 2567 ตามเช็คธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง เลขที่เช็ค 10555801 ลงวันที่ 18 

ธันวาคม 2566 รวมทั้งได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน และ

กันไว้อีกร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีสาธารณภัยเกิดขึ้น

เรียบร้อยแลว้ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 56 (1) 

ประกอบมาตรา 53 (1) และ มาตรา 50 (2) 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงนิ การเบิกจ่ายเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 97   

ดังนั้น จงึขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม

ของเทศบาลนครลำปาง เพื่อสมทบเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการปรับปรุง

ทางเท้าถนนพหลโยธิน ฝั่งโรงพยาบาลเขลางค์นคร - ราม ตั้งแต่สี่แยกดอนปาน ถึงหน้าบ้านเลขที่ 111/5 

เป็นเงินจำนวน 1,027,200 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล

ดังกล่าวข้างต้น 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ)    กิตติ จิวะสันติการ   ผูเ้สนอ 

(นายกิตต ิจิวะสันติการ) 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรีนครลำปาง 
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 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาฯ        

ได้อภปิรายในญัตตินี้ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชีแ้จงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับญัตติครับ 

นายวรดล  หวานแหลม  เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง  เรียนท่านประธานที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง 

ขออนุญาตนำเรียนชีแ้จงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 56 บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลนครมีหน้าที่ต้องทำในเขต

เทศบาล ดังต่อไปนี้ (1) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 53” มาตรา 53 บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับแห่ง

กฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ (1) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 50”

มาตรา 50 บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล 

ดังต่อไปนี้ (2) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ” ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน       

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

พ.ศ. 2566 ข้อ 97 วรรคแรก กำหนดว่า “องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงนิสะสมได้ โดยได้รับ

อนุมัตจิากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังตอ่ไปนี้ (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ ์ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง (2) ได้ส่งเงนิสมทบกองทุนส่งเสริม

กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อกีร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที ่มีสาธารณภัยเกิดขึ ้น เมื ่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้าน

บุคคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว...เทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือ

ไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท...(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง

ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายใน

ระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงนิสะสมนั้นเป็นอันพับไป” และวรรคท้าย กำหนดว่า “ทั้งนี้ ให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ ่นใช้จ ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครอง           

ส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว” ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 25 กำหนดว่า “ให้องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ

รายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการ

ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ” และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 11385 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง ซักซ้อม   

วิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงนิ การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 เฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายจาก

เงินสะสม ข้อ 97 สรุปความว่า “การเสนอโครงการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่จะใช้จ่ายจาก

เงินสะสมต่อสภาท้องถิ่น ให้จัดทำประมาณการรายละเอียดโครงการที่จะใช้จ่ายจากเงินสะสม โดยระบุ
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ให้ชัดเจนว่า ดำเนินการเรื่องใด สถานที่ดำเนินการที่ใด วงเงินที่ใช้เท่าใด รวมทั้ง รายละเอียดของ

โครงการเช่นเดียวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

อนุมัตขิองสภาท้องถิ่น และเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้” ขอนำเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ดังกล่าวข้างต้นผ่านท่านประธานไปยังท่านสมาชิกสภาฯ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาญัตตินี้เป็นลำดับ

ต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ในญัตตินี้ จะมีสมาชิกสภาฯ 

ท่านใดอภิปรายไหมครับ เชญิ นางสาวพัชร ีลออเลิศลักขณา 

นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง 

สำหรับโครงการปรับปรุงทางเท้าถนนพหลโยธิน ฝั ่งโรงพยาบาลเขลางค์นคร – ราม ถือว่าเป็น

โครงการที่ใหญ่มาก จากพื้นที่การก่อสร้างตั้งแต่แยกดอนปาน ผ่านถนนดวงรัตน์ ไปจนถึงสี่แยกสวนดอก 

หรือว่าโรงเรียนมัธยมราษฎร์เก่า ซึ่งตรงนี้เป็นทางเท้าเพียงฝั่งเดียวคือ ทางฝั่งโรงพยาบาลเขลางค์และ

ทราบว่ามีอีกโครงการหนึ่งที่จะทำไปอีกที่ฝั่งตรงข้าม สำหรับโครงการนี้ ในฐานะที่ดิฉันเป็นประชาชนที่

อาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการตั้งแต่เด็ก และได้เห็นสภาพทางเท้าที่ชำรุด ทั้งการปุ  ปะ ซ่อมแซมต่างๆ ที่พื้น

เป็นโพรงลงไป ที่ต้องแจ้งทางเทศบาลให้ช่วยแก้ไข ซึ่งเป็นแบบนี้มานานหลายสิบปีแล้ว ถนนเส้นนี้

ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ แต่ก็ถือว่าเป็นเส้นทางสายหลักที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยว

เดินทาง เพราะเนื่องจากอยู่ในละแวกที่มีสถานที่สำคัญ มีทั้งโรงพยาบาล ร้านอาหาร รวมถึงมีสถานี

ขนส่งที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางสัญจรอยู่เป็นประจำ ก็รู้สึกขอบคุณและยินดีมาก ๆ ที่ทางผู้บริหารของ

ทางเทศบาลได้มีดำริที่จะปรับปรุงทางเท้าของถนนเส้นนี้นะคะ นอกเหนือจากคำขอบคุณแล้ว ดิฉัน

อยากจะฝากประเด็นสำคัญฝากทางท่านประธานไปยังท่านผู้บริหาร ในส่วนของดิฉันมีข้อเป็นห่วงอยู่ 

2 ประเด็นด้วยกัน  ในประเด็นที่หนึ่ง ดูจากรายละเอียดของโครงการนี้นะคะที่จะเป็นคอนกรีต  ทางเท้า

ผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย มีการปูกระเบื้องผู้พิการทางสายตาตามแบบอารยสถาปัตย์ และในแนวของ

ฟุตบาทก็มีการก่อขึ้นใหม่ โดยในรายละเอียดของคอนกรีตพิมพ์ลายดิฉันค่อนข้างเป็นห่วง เพราะว่า 

คุณสมบัติของคอนกรีตพิมพ์ลายแน่นอนว่าให้เรื ่องความสวยงามและให้ความคงทน ไม่เหมือน

กระเบื้องที่อาจหลุดร่อนหรือกระดกทำให้ประชาชนเดือดร้อนได้ก็จริง แต่ในขั้นตอนสุดท้ายจะมีการใช้

น้ำยาอะคริลิคแท้ 100% ทำการเคลือบผิว ซึ่งคุณสมบัติของน้ำยาอะคริลิคนี้จะช่วยเพิ่มความแข็งแรง 

ป้องกันสิ ่งสกปรก ลดการดูดซึมน้ำ ป้องกันเชื ้อราตามคุณสมบัติก ็มีความจำเป็นที ่จะต้องใช้              

แต่ผลข้างเคียงของน้ำยาตัวนี้ ถ้าหากฝนตกก็จะมีโอกาสทำให้พื้นลื่นเป็นพิเศษ ซึ่งอาจจะทำให้เกิด

อุบัติเหตุแก่คนเดินเท้าได้ ดังนั้นดิฉันจึงอยากฝากทางท่านผู้บริหาร และทางวิศวกรผู้ควบคุมงานช่วยดู

ในเรื่องของขั้นตอนการกำหนดลวดลายว่า อยากจะให้กำหนดรูปลักษณ์และลวดลายให้มีความขรุขระ

เพิ่มขึน้ เพื่อเพิ่มแรงเสียดทานให้สามารถลดอุบัติเหตุในส่วนนี้ได้ สำหรับประเด็นที่สอง ระยะทางการ
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ดำเนินโครงการของถนนเส้นนี้ มีระยะทางยาวถึง 2,020 เมตร ในขั้นตอนของการทำทางเท้า ขั้นตอน

ตั้งแต่การขุดเจาะทางเท้าโดยใช้เครื่องจักร การเก็บ การขนกลับ การปรับพื้นเดิม และการวางของคันหิน 

ซึ่งเราใช้ของคันหินใหม่ ไม่ได้ใช้อันเดิม ตรงนี้จะใช้ระยะเวลาที่นานพอสมควร ซึ่งดิฉันก็มีความเป็นห่วง

มาก เพราะเส้นทางนี้มทีั้งประชาชนผูอ้ยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก ร้านค้าต่างๆ ที่จะไม่ได้รับความสะดวกใน

ระหว่างการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นระยะเวลาที่นาน ดิฉันจึงอยากขอเสนอว่าให้ทางผู้บริหารแบ่งพื้นที่

หน้างานออกเป็นเฟส อาจจะแบ่งเป็น 4 – 5 เฟส ๆ ละ 400 – 500 เมตร ยกตัวอย่างเช่น ห้าแยกดอน

ปานไปจนถึงศูนย์จำหน่ายรถยนต์โตโยต้า ตรงจุดนั้นจะอยู่ที่ประมาณ 500 เมตร เฟสที่สองก็ตั้งแต่

โตโยต้าไปจนถึงโรงพยาบาลเขลางค์ก็จะอยู่ที่ประมาณอีก 500 เมตร ซึ่งถ้าเราแบ่งเป็นเฟส ๆ แบบนี้ 

ไม่ว่าจะเป็นการเปิดหน้าดินและขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้กระบวนการนี้เสร็จสิ้นไปทีละเฟส ก็จะทำให้

ประชาชนที่อยู่ในส่วนของต้นโครงการได้รับผลกระทบที่นอ้ยที่สุด ซึ่งการเกิดผลกระทบก็เป็นเรื่องปกติที่

ประชาชนต้องสามารถเตรียมใจรับได้อยู่แล้ว แต่ก็เป็นห่วงระยะทาง ก็อยากจะให้งานนี้มีความรัดกุม

ที่สุด เพื่อให้ง่ายต่อผู้คุมงาน วิศวกรคุมงานที่จะทำงานได้อย่างรัดกุมที่สุด เกิดผลกระทบต่อประชาชน

น้อยที่สุดค่ะ  

 นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ขอพักการประชุมสักครู่นะครับ 

เนื่องจากไฟดับ 

 

- พักการประชุม 30 นาที เน่ืองจากไฟดับ – 

 

เริ่มประชุมต่อเวลา 15.30 น. 

นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง  เรียนประธานที่เคารพและ

สมาชิกฯ ผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง บัดนี้

ครบเวลาตามที่ท่านประธานได้สั่งพักแล้ว ขณะนี้มีท่านสมาชิกอยู่ในที่ประชุมทั้งสิ้น จำนวน 15 ท่าน 

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งถือว่าครบองค์ประชุม กระผมจึงขอเรียนเชิญท่านประธานได้ดำเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระเป็นลำดับต่อไปครับ  

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ผมขอดำเนินการประชุมต่อนะครับ 

เนื่องจากขณะนี้ กระแสไฟฟ้าได้มาตามปกติแล้ว ซึ่งทำให้เราสามารถประชุมต่อได้นะครับ เมื่อสักครู่

เราอยู่ในญัตติที่ 5.5 นะครับ การอภิปรายก็มีสมาชิกสภาฯ คุณพัชร ี ได้อภปิรายจบสิน้ไปแล้ว มีสมาชิก

ท่านใดต้องการอภิปรายอีกหรอืไม่ครับ เชญิ นางสาวมทีรา สัทธาธิก 

นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพและ

สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง          

ในโครงการปรับปรุงทางเท้าถนนพหลโยธิน ฝั่งโรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม ซึ่งระยะทางที่ทำการ
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ปรับปรุงยาวประมาณ 2,020 เมตร ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงทางเท้าเพียงฝั่งเดียว ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 

10,272,000 บาท ตามโครงการของหน้านี้ ขออนุญาตท่านประธานตรวจสอบไปพร้อมกันด้วยเลยค่ะ 

เพราะว่าสำหรับเงินหนึ่งล้านกว่าบาทจะเป็นการขอสมทบเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ แตค่่าก่อสร้างโครงการ

นี้ทั้งหมดอยู่ที่ 10,272,000 บาท ดิฉันกำลังพูดถึงค่าก่อสร้างของโครงการนี้ค่ะ ไม่เกี่ยวกับการขอเรื่อง

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่ะ ดิฉันอยากจะสอบถามเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงทางเท้าพหลโยธินครั้งนี้ ซึ่งใน

โครงการนี้ ดิฉันมองว่า เนื่องจากงบประมาณโครงการทั้งหมดอยู่ที่ 10 ล้าน ระยะความยาวประมาณ 

2 กิโลเมตร พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างและงานอื่น ๆ ซึ่งตรงนี้จะเป็นการปรับปรุงแค่ฝั่งเดียว     

ก็คือ ฝั ่งโรงพยาบาลเขลางค์นคร-รามจนถึงแยกดอนปาน และในรายละเอียดโครงการนี้ข้อที่ 6       

งานไฟฟ้าส่องสว่างโคมไฟพร้อมหลอด จำนวน 32 ชุด ๆ ละ 30 ,000 บาท รวมราคา 960,000 บาท 

ตามแบบที่เราได้รับ แผ่นที่ 2 ในส่วนของแบบโคมไฟส่องสว่าง ซึ่งจะเห็นว่าในแบบได้ระบุว่า ใช้เสาไฟฟ้า

เดิม โคมไฟถนน LED 105 วัตต์ แสงขาว กิ่งโคมไฟถนน 2 นิ้ว x 1.8 เมตร พร้อมชุดจับ ตรงนีด้ิฉันเห็นว่า 

ปกติบนถนนเส้นนั้น จะมีไฟฟ้าที่เป็นลักษณะโคมเช่นนี้อยู่แล้ว ขออนุญาตท่านประธานแสดงภาพค่ะ 

(ประธาน : อนุญาต) จะเห็นว่าลักษณะเสาไฟและไฟเป็นลักษณะนีอ้ยู่แล้ว ณ ปัจจุบันนี ้จึงอยากจะเรียน

ถามท่านผู้บริหารผ่านทางท่านประธานว่า ในการใช้งบประมาณที่เกี่ยวกับโคมไฟนี้ จะเป็นการรื้อของเก่า 

ซื้อของใหม่มาติดตั้ง จำนวน 32 ชุดเลยหรือเปล่า หรือว่าตรงนี้ที่ดีอยู่แล้ว จุดไหนที่มืดเราสามารถ

เพิ่มเติมไป ที่ดีอยู่เราซ่อมแซมจะได้ไหมคะ เพราะว่าเฉพาะงานไฟฟ้าใช้งบประมาณถึง 960 ,000 บาท 

ถ้าเราประหยัดได้ก็เป็นประโยชน์กับทางเทศบาลนครลำปางนะคะ ขออนุญาตรบกวนถามเพียงเท่านี้ค่ะ 

ขอบคุณค่ะ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง มีท่านอื่นจะอภิปรายอีกไหมครับ 

จะได้ให้ผู้บริหารตอบทีเดียว ไม่มนีะครับ ขอเชญิผูบ้ริหาร ชีแ้จงตอบข้อซักถามครับ 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง 

เรียนท่านประธานที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง ที่คุณมทีราฯ สอบถาม คือถาม

เฉพาะเรื่องของงานโคมไฟ 32 ชุดใช่ไหมครับ ความยาว 2 กิโลเมตร ถ้าหารแล้วต่อช่วงของเสา 50 เมตร 

ถ้าเป็นหลอด LED ตามมาตรฐาน IP 66 ที่เขาระบุในแบบ ผมเข้าใจว่า น่าจะใช้เปลี่ยนจากของเก่า แล้ว

ก็ทำให้มคีวามสว่างมากขึ้นครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  ท่านผู้บริหารตอบคำถามของ

คุณมทีราฯ แล้ว คุณมทีราฯ มีอะไรจะสอบถามอกีไหมครับ 

นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชกิสภาเทศบาลนครลำปาง  ไม่มคี่ะท่านประธาน 
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นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  สรุปก็คือ เอาของเก่าออก

เปลี่ยนเป็นของใหม่นะครับ ผู้บริหารยังไม่ได้ตอบของคุณพัชรี 2 เรื่อง เรื่องแรกก็คือ Texture ผิวของ

ทางเท้าพิมพ์ลาย อยากจะให้มลีักษณะหยาบขึ้นเพื่อลดการลื่นหกล้ม เรื่องที่ 2 ก็คือ การบริหารจัดการ

งานก่อสร้าง เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดรอ้นของผู้พักอาศัยแถวนั้น เชญิ ผูบ้ริหาร 

นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง 

ขอบคุณครับท่านประธาน พอดีเมื่อสักครู่ขาดช่วงไปนิดหนึ่งต้องขออภัยคุณพัชรีฯ นะครับ เพราะส่วนใหญ่

ที่ผมฟังคุณพัชรีฯ ก็เป็นการคอมเมนต์ในลักษณะความเป็นห่วงของโครงการนะครับ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับ 

เรื่องแรกทางเท้าพิมพ์ลาย ผมก็เห็นด้วยว่า ถ้าลายค่อนข้างเรียบและใช้อะคริลิคจะลื่นจริงครับ ส่วน

หนึ่งที่คุณพัชรฯี แนะนำก็คือ เรื่องของลายใหม้ีลายเยอะขึน้ เพื่อจะเพิ่ม Friction หรอืแรงเสียดทาน ผมก็

ยังคิดอยู่นะครับ เพราะว่าแบบที่ละเอียดยังไม่เสร็จ ในส่วนของพิมพ์ลายเราอาจจะพิมพ์ลายไม่หมด 

Texture บางสว่นของพิมพ์ลายเราอาจจะสลับเป็นวัสดุอื่นที่มีความหยาบ ในช่วงกี่เมตรเราก็จะสลับครั้ง

หนึ่ง เพื่อเพิ่มแรงเสียดทานมากขึ้น ตรงนีก้็เป็นแนวทางที่คิดไว้นะครับ ส่วนความหว่งใยในเรื่องที่ 2 เรื่อง

ความยาวที่ค่อนข้างเยอะ การบริหารจัดการอยากจะให้ทำเป็นเฟส ตรงนี้ก็เห็นด้วยนะครับ ในหลักการ

ของเขาเรียกว่า Construction management ปัจจุบันเราค่อนข้างใส่ใจ ก่อนจะทำงานเราก็จะเชิญ

ผูร้ับจ้างมาหารือในแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้น้อยที่สุด ใน

ข้อดีของการแบ่งเป็นเฟสก็ดีอย่าง เพราะว่า ในส่วนที่เราเริ่มทำไปก่อน ส่วนที่ทำเสร็จไปแล้วก็จะเป็น

ตัวอย่างใหพ้ืน้ที่ที่ยังไม่ได้ทำเขาได้มาเห็นของจริง เขาจะได้เกิดความสบายใจเหมือนถนนทิพย์ช้างที่เราทำ

มาแล้ว ซึ่งได้ผลค่อนข้างดีนะครับ ก็จะกำชับว่าก่อนจะเริ่มลงมืองานของทุกงาน ให้เชิญผู้รับจ้างมา

หารือและทำความเข้าใจกันในเรื่องการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระยะสัญญาให้อยู่ใน

กรอบระยะเวลาของสัญญา รวมถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดกับผูท้ี่อยู่ในพืน้ที่ ตรงนีก้็จะไปดูแลใหค้รับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง คุณพัชรีฯ ฟังคำชี้แจงของ

ผูบ้ริหารแลว้เข้าใจนะครับ 

นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง ค่ะ ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร

ที่รับพิจารณาในเรื ่องของข้อกังวลและข้อเสนอแนะ เชื ่อมั ่นว่าทางผู ้บริหารเทศบาลนครลำปาง         

และทีมงานสำนักช่างจะทำถนนเส้นนีอ้อกมาให้ดีที่สุดค่ะ ขอบคุณค่ะ  

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ดังนั้นการอภิปรายในญัตติ

ที่ 5.5 นี ้ก็จบสิ้นแล้วนะครับ ต่อไปผมจะขอมตทิีป่ระชุม ขณะนีพ้ิจารณาแล้วองค์ประชุมอยู่ครบนะครับ 

สามารถลงมติได้ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงนิสะสมของเทศบาลนครลำปาง เพื่อสมทบเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนพหลโยธินฝั ่ ง

โรงพยาบาลเขลางค์นคร - ราม ตั ้งแต่สี ่แยกดอนปาน ถึงหน้าบ้านเลขที ่ 111/5 เป็นเงินจำนวน 

1,027,200 บาท (หนึ่งล้านสองหม่ืนเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) (สำนักช่าง) โปรดยกมอืครับ 
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นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง  อนุมัตจิำนวน 18 เสียง ครับ  

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง ไม่อนุมัต ิไม่ม ีนอกนั้นงดออกเสียงครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง สมาชิกสภาฯ อนุมัตใิห้ใช้จ่ายเงิน

สะสมของเทศบาลนครลำปาง เพื่อสมทบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการ

ปรับปรุงทางเท้าถนนพหลโยธินฝั ่งโรงพยาบาลเขลางค์นคร - ราม ตั ้งแต่สี ่แยกดอนปาน ถึงหน้า

บ้านเลขที่ 111/5 เป็นเงินจำนวน 1,027,200 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) (สำนักช่าง)

จำนวน 18 เสียง ไม่อนุมัต ิไม่ม ีนอกนั้นงดออกเสียงนะครับ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง เพื่อสมทบ

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนพหลโยธิน

ฝั ่งโรงพยาบาลเขลางค์นคร - ราม ตั้งแต่สี่แยกดอนปาน ถึงหน้าบ้านเลขที่ 111/5 เป็นเงินจำนวน 

1,027,200 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) (สำนักช่าง)  จำนวน 18 เสียง , ไม่อนุมัติ 

ไม่ม ี, งดออกเสียง 4 คน (ประธาน , นายณัฐกิตติ์ฯ , นายเกษมฯ และนายสุคนธ์ฯ) (นายกรณฐพรครองภพฯ 

ไม่อยู่ในที่ประชุม) 

 

5.6 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง ในการดำเนิน

โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ หอปูมละกอน จำนวน 1 โครงการ เป็นเงินจำนวน 12,000,000 บาท     

(สิบสองล้านบาทถ้วน) 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ต่อไประเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่

เสนอใหม่ ข้อ 5.6 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง ในการดำเนิน

โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ หอปูมละกอน จำนวน 1 โครงการ เป็นเงินจำนวน 12,000,000 บาท 

(สิบสองล้านบาทถ้วน) ขอเชญิผูเ้สนอญัตติครับ 

นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

และสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับ

มอบหมายจากนายกเทศมนตรี ให้เป็นผู้แถลงญัตต ิดังนี้  

ญัตต ิ

เรื่อง  เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง ในการดำเนินโครงการปรับปรุง

พิพิธภัณฑ์ หอปูมละกอน จำนวน 1 โครงการ เป็นเงนิจำนวน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง 
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  ข้าพเจ้า นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง  

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง ในการดำเนินโครงการปรับปรุง

พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน จำนวน 1 โครงการ เป็นเงินจำนวน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) 

ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

         เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง สำหรับดำเนินการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์   

หอปูมละกอน ในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                       

และประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ เป็นเงินจำนวน 12,000,000 บาท 

(สิบสองล้านบาทถ้วน)  

เหตุผล 

          เทศบาลนครลำปาง มีภารกิจอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเกี่ยวกับจัดการ

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการส่งเสริม

กิจการท่องเที่ยวและการบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของ

ท้องถิ่น ตามมาตรา 56 (1) ประกอบมาตรา 53 (1) และมาตรา 50 (6)  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และมาตรา 16 (8) และ (11) แห่งพระราชบัญญัติกำหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

เนื ่องจากพิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน มีอายุการใช้งานมานานหลายปี และปัจจุบันมีสภาพชำรุด       

ทรุดโทรมตามกาลเวลา ทั้งยังมีความสว่างไม่เพียงพอ จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเป็น

ศูนย์บริการทางวิชาการ อำนวยความสะดวกต่อการศึกษาเรียนรู้ รวมถึงหน่วยงานภายนอกสามารถใช้

ประโยชน์ร่วมกันได้เพื่อรองรับการเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น  

เป็นสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของ

ลำปาง  โดยขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง ซึ่งเป็นอำนาจอนุมัติของสภาเทศบาล

นครลำปาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน       

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566  ข้อ 97 ดังรายการ

ต่อไปนี ้
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โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

ปัจจุบัน เทศบาลนครลำปางคงเหลอืเงินสะสมตามบัญชีเงนิฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวนเงิน 518,328,125.79 บาท และ

เทศบาลฯ ได้สง่เงนิสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2567 ตามเช็คธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง เลขที่เช็ค 10555801 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2566 

รวมทั้งได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน และกันไว้อีกร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่ อเป็นค่าใช้จ่ายกรณี

สาธารณภัยเกิดขึ้นเรยีบร้อยแลว้ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

 

 

ลำดับที่ รายการ งบประมาณ 

(บาท) 

เหตุผล 

1. โครงการปรับปรุงพพิิธภัณฑ์หอปูมละกอน 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงพิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน โดยทำการปรับปรุงและ

พัฒนางานนิทรรศการภายในอาคารพิพิธภัณฑ์หอปูมละกอนพื้นที่รวมประมาณ 

300 ตร.ม. และงานอื่น ๆ 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 

หนา้ที่ 14 ลำดับที่ 1 

12,000,000 เนื่องจากอาคารหอปูมละกอน มีสภาพชำรุด ทรุดโทรม 

สภาพไม่พร้อมใชง้าน จงึมคีวามจำเป็นต้องปรับปรุงให้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทันสมัยและเป็นแหล่งเรยีนรู้

ได้ทุกช่วงวัย 

 รวมทั้งสิน้ จำนวน 12,00,000 บาท  (สิบสองล้านบาทถ้วน)  
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ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 56 (1) มาตรา 53 (1) และ

มาตรา 50 (6) 

2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 16 (8) และ (11)  

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 97   

         ดังนั้น จึงขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมของเทศบาลนครลำปาง ในการดำเนินโครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน จำนวน             

1 โครงการ เป็นเงินจำนวน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าว

ข้างตน้ 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ)    กิตติ จิวะสันติการ    ผูเ้สนอ 

(นายกิตต ิ จวิะสันติการ) 

รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรีนครลำปาง 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ในญัตตินี ้มีสมาชิกท่านใด

ต้องการอภิปรายครับ เชญิ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ 

นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง 

จะขออภิปรายในญัตติเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์หอปูมละกอนนะคะ หลังจากได้รับเอกสาร

ว่า มีโครงการที่จะปรับปรุงพิพิธภัณฑ์และก็ได้ไปเยี่ยมชม ซึ่งก่อนหน้านี้เคยไปสัก 2 - 3 ครั้ง ได้ไปขอ

ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ เป็นสถิติแต่ละเดือน แต่ละปี ว่ามีคนมาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์มิวเซียมลำปาง 

มากน้อยเพียงใด และได้พบกับนักท่องเที่ยวที่กำลังมาชมอยู่ ก็มีการพูดคุยกัน ก็ได้แนะนำตัวว่าอยู่ที่

เทศบาลนครลำปาง เขาก็ฝากชมว่าพิพิธภัณฑ์ของเราทำได้ดีมากนะคะ ก็เลยเสียดายในส่วนที่ทำอยู่  

แต่ก็มีส่วนที่ชำรุดอยู่จริง ๆ บางจุดปุ่มกดจะชำรุด ไม่มีเสียง ไม่มีภาพหลาย ๆ จุดที่ชำรุดจะต้อง

ปรับปรุงแก้ไข ส่วนของเดิมเนื่องจากทำไว้ดีมาก ๆ ก็เลยอยากจะฝากท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารว่า 

ในระยะเวลาที่เหลืออยู่ที่เรายังไม่ได้ปิดปรับปรุง เราจะทำยังไงได้บ้างให้เชิญชวน อย่างน้อยนักเรียน 

นักศึกษา ให้มาเรียนรู้รากเหง้าประวัติศาสตร์ของลำปางใหไ้ด้มากที่สุด ทราบว่ามีมาดูบ้าง แต่ว่าอาจจะ

ยังไม่ครบถ้วน ก็อยากให้เชิญชวนทั้งนักเรียน นักศึกษาทั้งจังหวัดลำปางเลย เข้ามาเยี่ยมชม โอกาส
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นี้ฝากเชิญชวนพี่น้องชาวลำปางด้วย ว่าพิพิธภัณฑข์องเราทำได้ดมีาก เราเป็นคนลำปาง เรานา่จะเข้าไป

เรียนรู้ความเป็นมาของเมืองของเรา เวลาแขกไปใครมาเราก็สามารถอธิบายได้ ก็ได้ความรู้ไปด้วยนะคะ 

แล้วก็จากสถิติที่ไปขอจากเจา้หน้าที่มา ในช่วงก่อนโควิดเรามนีักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมทั้งเป็น walk in 

และก็เป็นหมู่คณะประมาณ 38,000 กว่าคนต่อปีนะคะ พอช่วงโควิดก็ซาลงไป จนกระทั่งมาปีล่าสุด 

ตัวเลขสูงที่สุดก็คือ 35,000 กว่าคนต่อปี แต่เป็นที่น่าดีใจก็คือ ตัวเลขของชาวต่างชาติจากหลักไม่ถึง 

100 คน จนเดือนล่าสุด เดือนที่แล้วเกือบ 500 คนต่อเดือน แต่เป็นจำนวนที่น้อยมากนะคะ ในโอกาสที่

ลำปางได้จัดอันดับอยู่ถึงอันดับที่ 10 ในสายตาของชาวต่างชาติว่า เป็นเมืองที่น่ามาเที่ยว เราน่าจะถือ

โอกาสนีท้ำการประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง เชญิชวนนักท่องเที่ยวมาดูมิวเซียมของเรา เพื่อจะเป็นส่วน

หนึ่งในการไปเที่ยวที่อื่น ๆ ในลำปางให้ได้อรรถรสมากขึ้น นักท่องเที่ยวมาเมืองไทยปีหนึ่ง 28 ล้านคน 

ทำยังไงให้มาลำปางได้บ้าง และในส่วนที่เราจะปรับปรุงพิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน เป็นไปได้ไหมที่เราจะ

เพิ่มภาษาต่างประเทศเข้าไปด้วย เช่น ภาษาอังกฤษ เจ้าหน้าที่บอกว่า ที่มาดูเยอะที่สุดจะเป็นเกาหลีกับ

จีน เป็นไปได้ไหมที่เราจะเพิ่มภาษาที่มีนักท่องเที่ยวสนใจที่จะมาชมของเรา ให้เขาเข้าใจเรื่องราวใน

พิพิธภัณฑด์้วยภาษาของเขาใหเ้ข้าใจง่ายยิ่งขึ้น จะขอฝากไปยังฝา่ยบริหารด้วยนะคะ เป็นข้อแนะนำจาก

การที่ได้ไปสัมผัสมา และเราก็จะได้ใช้ส่วนที่ทำอยู่ดีมาก ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนที่เราจะปิด

ปรับปรุง แล้วก็ทำใหม่ให้ดกีว่าเดิม ขอบคุณมากค่ะ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก

ไหมครับ เชญิ นางสาวมทีรา สัทธาธิก 

นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพและ

สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง          

ในรายการประกอบแบบโครงการปรับปรุงและพัฒนางานนิทรรศการภายในอาคารพิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน 

พื้นที่รวมประมาณ 300 ตารางเมตรและงานอื่น ๆ ตามแปลน ดิฉันเห็นว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี

มาก ๆ เพราะว่าหอค่อนข้างที่จะเก่าและนานพอสมควร และอยู่กลางเมืองควรจะได้เป็นที่ศึกษาของเด็ก ๆ 

และประชาชนลำปางอย่างแท้จริง ตรงนี้ดิฉันเห็นด้วย สนับสนุนในการปรับปรุง แต่จะมีข้อสังเกตนิด

หนึ่งค่ะ คือว่าในตัวละครที่นำมาให้เราดูที่เป็นแบบ จะเห็นว่ารูปภาพต่าง ๆ จะเป็นสองพี่น้องจากละคร

เรื่อง ตัวโทโทโร่เพื่อนรัก ซึ่งเป็นหนังการ์ตูนของญี่ปุ ่น แล้วทีนี้ไม่แน่ ใจว่าที่นำเสนอมาให้ เราจะใช้    

Mascot ทุกห้อง และจะใช้ตัวละครตัวนี้มาเป็นแบบของเราหรือคะ และอยากจะตั้งข้อสังเกตว่าช่วยดู

ทางด้านลิขสิทธิ์ด้วยค่ะ เพราะว่าตัวละครตัวนี ้ได้สร้างเป็นภาพยนตร์และฉายในหลายประเทศ          

โดยญี่ปุ่นทำมาตั้งแตป่ี 2531 จึงอยากจะตั้งข้อสังเกตในตัวละครตัวนี้ที่ส่งใหเ้ราดูว่าใช่แนวทางที่จะต้อง

ทำหรอืเปล่า ขอบคุณค่ะ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง มีท่านใดจะอภปิรายอีกไหมครับ 

ถ้าไม่มี ขอเชญิผูบ้ริหารได้ตอบข้อซักถามครับ เชญิ ผูบ้ริหาร 
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นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง 

เรียนท่านประธานที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง ขอบคุณนะครับที่กรุณาได้สอบถาม

และให้ข้อคิดเห็นนะครับ จริง ๆ ก็มีความสำคัญอย่างที่คุณอมลยาฯ ได้พูดไป ว่าเราต้องมีรากเหง้า      

มีตัวตนที่มาที่ไปจากอดีตสู่ปัจจุบัน และเมืองเราเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและสามารถเป็น

เสน่ห์และขายได้ เราก็พยายามจะทำให้ดีที่สุด อย่างที่ว่า เท่าที่ทราบตอนนี้ประมาณการของรัฐบาล

บอกว่า ตัวเลขนักท่องเที่ยวจะเข้ามา น่าจะประมาณ 45 ล้านคนในปีนี้ เท่ากับก่อนโควิดนะครับ แล้วอีก

อันก็คือตอนนีห้ลายสายการบินก็ซือ้เครื่องบินเพิ่ม อีกส่วนหนึ่งก็คือ ลำปางได้รับเป็น 1 ใน 10 ของเมือง

รองที่รัฐบาลจะผลักดันตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี เพราะฉะนั้นเชื่อว่า นักท่องเที่ยวจะเข้ามา   

เยอะขึ ้น ๆ และตรงนี ้จะเป็นจุดสนใจหนึ ่งที ่ทำให้เขาเข้ามาใช้บริการ เรื ่องของการเพิ ่มภาษามี

ความสำคัญและจำเป็น ก็ยินดีจะเพิ่มและไปดูแลให้นะครับ ส่วนของคุณมทีราฯ ที่ถามถึงเรื่องตัวละคร

Mascot อันนี้เป็นการนำเสนอเบื้องต้นจากคนที่จะมาดูแลเรื่องนี้ เราไม่ได้บอกว่าจะใช่ตัวละครตัวนี้     

นะครับ แต่ว่าเป็นเพียงแนวทางของการนำเสนอเพื่อให้เห็นภาพเบื้องต้นว่า จะออกมาลักษณะนี้ ที่มา 

การเล่าเรื่อง เพียงแต่เป็นการนำเสนอ ซึ่งเวลาออกมาจริง ๆ แล้ว ก็ไม่ใช่ตัวนี้นะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เรื่องลิขสิทธิ ์เราไม่ทำอะไรที่ผิดพลาดแน่นอนครับ ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง คุณอมลยาฯ ได้ฝากไว้เรื่องหนึ่ง

ก็คือ เรื่องก่อนที่จะได้มีการปรับปรุงสถานที่ มีเวลาเหลืออยู่ 3-5 เดือน ก็อยากให้ผู้บริหารเชิญชวน

นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยวมาใช้เป็นครั้งสุดท้าย ฝากจดบันทึกไว้ด้วยครับ มีท่านอื่นอีกไหมครับ  

ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม ขณะนี้อยู่ครบองค์ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้

ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง  ในการดำเนินโครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ หอปูมละกอน จำนวน      

1 โครงการ เป็นเงินจำนวน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง อนุมัตจิำนวน 18 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง ไม่อนุมัต ิไม่ม ีนอกนั้นงดออกเสียงครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง สรุปได้ว่าสมาชิกสภาอนุมัติให้

ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง ในการดำเนินโครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ หอปูมละกอน จำนวน   

1 โครงการ เป็นเงินจำนวน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) ด้วยการอนุมัติของสมาชิกสภา 

จำนวน 18 เสียง, ไม่อนุมัติ ไม่มี, นอกนั้นงดออกเสียง 

 



34 

 

 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง ในการดำเนิน

โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ หอปูมละกอน จำนวน 1 โครงการ เป็นเงินจำนวน 12,000,000 บาท 

(สิบสองล้านบาทถ้วน) จำนวน 18 เสียง , ไม่อนุมัติ ไม่มี , งดออกเสียง 4 คน (ประธาน , นายณัฐกิตติ์ฯ , 

นายเกษมฯ และนายสุคนธ์ฯ) (นายกรณฐพรครองภพฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม) 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ที่ประชุมครับตั้งแต่ญัตติที่ 5.7, 

5.8 รวมไปถึงวาระอื่น ๆ จนจบสิ้นการประชุม ผมขอมอบหมายให้รองประธานสภาฯ คุณอมลยาฯ     

ขึน้ทำหนา้ที่ประธานการประชุมแทนนะครับ 

  

5.7 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง ในการ

ดำเนินโครงการก่อสร้างรั้วเหล็กกั้นสนาม ศูนย์กีฬาและนันทนาการสุขสวัสดิ์ 2 จำนวน 1 โครงการ 

เป็นเงนิจำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  

นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ปฏิบัติหน้าที่ประธาน

ในที่ประชุม ต่อไประเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ ข้อ 5.7 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมของเทศบาลนครลำปาง ในการดำเนินโครงการก่อสร้างรั้วเหล็กกั้นสนาม ศูนย์กีฬาและนันทนาการ

สุขสวัสดิ์ 2 จำนวน 1 โครงการ เป็นเงนิจำนวน 500,000 บาท (หา้แสนบาทถ้วน) ขอเชิญผูเ้สนอญัตติค่ะ 

นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง 

ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี ให้เป็นผู้แถลงญัตต ิดังนี้  

     ญัตติ 

เรื่อง  เสนอญัตติ ขออนุมัตใิช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง ในการดำเนินโครงการก่อสร้างรั้วเหล็ก 

กั้นสนามศูนย์กีฬาและนันทนาการสุขสวัสดิ์ 2 จำนวน 1 โครงการ เป็นเงินจำนวน 500,000 บาท 

(หา้แสนบาทถ้วน) 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง 

  ข้าพเจ้า นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง  

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง ในการดำเนินโครงการก่อสร้าง

รั้วเหล็กกั้นสนามศูนย์กีฬาและนันทนาการสุขสวัสดิ์ 2 จำนวน 1 โครงการ เป็นเงนิจำนวน 500,000 บาท 

(หา้แสนบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
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หลักการ 

         เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง สำหรับดำเนินการก่อสร้างรั้วเหล็ก

กั้นสนาม ศูนย์กีฬาและนันทนาการสุขสวัสดิ์ 2 ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง       

งบลงทุน ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จำนวน 1 โครงการ เป็นเงินจำนวน 

500,000 บาท (หา้แสนบาทถ้วน) 

เหตุผล 

          เทศบาลนครลำปาง มีภารกิจอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเกี่ยวกับให้มีและ

บำรุงสถานที่สำหรับการกีฬาและพลศึกษาและการส่งเสริมกีฬา ตามมาตรา 57 ประกอบมาตรา  54 (9)  

แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และมาตรา 16 (14) 

แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จากการสำรวจอาคารสถานที่ของศูนย์กีฬาฯ พบว่า ไม่มีรั้วกั้นที่เป็น

สัดส่วน ขาดความปลอดภัย จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างรั้วเหล็กกั้นสนามศูนย์กีฬาและ

นันทนาการ สุขสวัสดิ์ 2 โดยขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง ซึ่งเป็นอำนาจอนุมัติของ

สภาเทศบาลนครลำปาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566  ข้อ 97 ดังรายการ

ต่อไปนี ้
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โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

ปัจจุบัน เทศบาลนครลำปางคงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวนเงิน 518,328,125.79  บาท                             

และเทศบาลฯ ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2567 ตามเช็คธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง เลขที่เช็ค 10555801 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 

2566 รวมทั้งได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน และกันไว้อีกร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่ อเป็น

ค่าใชจ้่ายกรณีสาธารณภัยเกิดขึ้นเรยีบร้อยแลว้ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี ้

ลำดับที่ รายการ งบประมาณ 

(บาท) 

เหตุผล 

1. โครงการก่อสร้างรัว้เหล็กกั้นสนาม ศูนย์กีฬาและนันทนาการสุขสวัสดิ์ 2 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรัว้เหล็กกั้นสนาม ศูนย์กีฬาและนันทนาการสุขสวัสดิ์ 2 

โดยทำการก่อสร้างรั ้วเหล็กพร้อมผนังตาข่ายกั ้นสนามความยาวไม่น้อยกว่า                 

118 เมตร สูง 6 เมตร และงานอื่นๆ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง

และแบบแปลนที่เทศบาลนครลำปางกำหนด 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไขครัง้ท่ี 11/2566 หน้าท่ี 8  
  ลำดับท่ี 9  

500,000 เนื่องจากศูนย์กีฬาฯ ไม่มีรั้วกั้นที่เป็นสัดส่วน จงึมคีวาม

จำเป็นต้องก่อสร้างรั้วเหล็กกั้นสนามเพื่อให้มคีวาม

ปลอดภัยต่อผูท้ี่สัญจรไปมา ผู้ที่มาออกกำลังกายและ

เล่นกีฬา    

 รวมทั้งสิน้ จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  



 

 

 

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 56 และมาตรา 57 ประกอบ

มาตรา 54 (9) มาตรา 53 (1) และมาตรา 50 (6) 

2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 16 (14) 

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 97   

  ดังนั้น จึงขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมของเทศบาลนครลำปาง ในการดำเนินโครงการก่อสร้างรั ้วเหล็กกั ้นสนาม ศูนย์กีฬาและ

นันทนาการสุขสวัสดิ์ 2 รวมทั้งสิน้ 1 โครงการ เป็นเงนิจำนวน จำนวน 500,000 บาท (หา้แสนบาทถ้วน)           

ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ)    กิตติ จิวะสันติการ    ผูเ้สนอ 

(นายกิตต ิ จวิะสันติการ) 

รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรีนครลำปาง 

 

นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ปฏิบัติหน้าที่ประธาน

ในที่ประชุม ในญัตตินีจ้ะมีสมาชิกท่านใดอภิปรายคะ เชญิ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพและ

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง    

ในญัตตินี้นะครับ ผมในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง อยากจะสอบถามทางฝ่ายบริหาร กรณีที่

ทำรั้วของอาคารแห่งนี้ คือเห็นด้วยครับเพราะว่าเป็นพื้นที่โล่งครับ แต่มีเหตุที่ต้องสงสัยและอยาก

สอบถามทางฝ่ายบริหารว่า อาคารที่สร้างไว้ที่ยังไม่มีการทุบรื้อทิ้ง ไปกีดขวางกับการทำกิจกรรมของ

เยาวชน ทุกเย็นนักเรียนโรงเรียนพินิจ ช่วงรอรถ ก็เป็นสิ่งที่ดีที่เด็กเข้าไปเล่นตรงนั้น ไม่ไปลุกล้ำที่ถนน 

แต่มีบางสิ่งบางอย่างไปขวางตรงนั้น ผมอยากถามว่า มันรกร้างมานานแล้ว เป็นไปได้ไหมที่เราจะรื้อ

ออก หรอืว่าเร่งกำชับเกี่ยวกับที่ผิดระเบียบของทางเทศบาลเรา เพราะว่าไปก่อสร้างแล้วไปขวางเป็นขยะ

สายตาของเราตลอดเวลา และชาวบ้านเขาก็สงสัยว่า ทำไม่สำเร็จแล้วทำไมไม่รื้อออก ไปขวางอยู่

ตรงนั้นเขาจะทำกิจกรรมอะไรก็ไม่ได้ทำ ถ้ารือ้ออกไม่ได้หรอืทำอะไรไม่ได้ เราทำป้ายหรืออะไรก็ได้เขียน

ชี้แจงไว้เลย จะได้ไม่ต้องมาสอบถามกัน เพราะสอบถามกันบ่อย คนโน้นถามที คนนี้ถามที เจอใครเขา
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ก็ถาม จะไปบิ๊กซี ไปโลตัสก็จะผ่านตรงนั้นตลอดเวลา แล้วอีกอย่างนานมากแล้วนะครับ จนโครงสร้าง

ใช้อะไรไม่ได้แล้ว แตต่้องมีเหตุที่รื้อออกไม่ได้ เพราะฉะนั้นผมอยากจะใหท้างฝ่ายบริหารเขียนป้ายชี้แจง

ว่าเป็นเพราะอะไร และประกอบกับโครงการขอสร้างรั้ว ผมเห็นด้วยนะครับ เพราะว่าช่วงเย็นมา 

เด็กวิ่งเล่น เตะฟุตบอล ออกนอกถนนมา รถก็วิ่งเยอะ เด็กอาจจะวิ่งตามฟุตบอลไปแล้วเกิดอุบัติเหตุได้ 

แต่ผมเห็นด้วยกับญัตติของฝา่ยบริหารที่เสนอมาครับ ขอบคุณครับ 

นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ปฏิบัติหน้าที่ประธาน

ในที่ประชุม ฝา่ยบริหารมอีะไรชี้แจงไหมคะ เชญิ ผูบ้ริหาร 

นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง 

เรียนท่านประธานที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง เรื่องอาคารที่สร้างและทิ้งไว้ตรงนั้น

นะครับ จริง ๆ ก็อย่างที่ท่านว่า เป็นภาพขยะสายตาและไม่น่าดูสำหรับพื้นที่ในเขตเทศบาลนครลำปาง

ของเราเลย ถ้าท่านพอจำได้สมัยที่แล้วตอนที่จะสร้างอาคารหลังนี้ ที่จะเป็นศูนย์ท่องเที่ ยว ก็เคยมีการ

อภปิรายกันตั้งแตเ่รื่องความเหมาะสมของแบบ ว่าไม่เหมาะสมจากจำนวนช่วงของเสาเยอะ เรียกว่าการ

ออกแบบดูจะไม่ค่อยใช้ประโยชน์ได้เท่าไหร่ ทีนี ้พอสภาอนุมัติให้สร้าง ก็มีปัญหากันระหว่างแบบ          

มีปัญหากับผู้รับจ้าง มีปัญหาระหว่างเทศบาลกับผู้รับจ้าง ก็มีการฟ้องร้องกัน เพราะว่าเขาทำไม่เสร็จ

ตามกำหนดระยะเวลา ปัจจุบันเป็นคดีในชั้นศาล ยังไม่ได้ข้อสรุปหรือข้อยุติ จึงไม่สามารถไปทำอะไร

ตรงนั้นได้ จริง ๆ ก็อยากจะทำอย่างที่ท่านว่า ถ้าทำได้เราก็จัดการไปแล้วนะครับ สำหรับเหตุผลผมไม่แน่ใจ

ว่า เราจะสามารถชี้แจงหรือทำอะไรได้มากน้อยเท่าไหร่ จริง ๆ เคยมีสื่อมวลชนมาสัมภาษณ์ ผมก็เล่า

ให้เขาฟัง แต่ว่าคงยังไม่ทั ่วถึง เป็นเรื ่องละเอียดอ่อนครับ เรื ่องที ่เกี ่ยวกับคำพิพากษาของศาล            

จะค่อนข้างอ่อนไหวและไม่แน่ใจนะครับ ก็จะลองหารือกันดูในเบื้องต้นกับฝ่ายนิติก ารว่า เราควรจะ

ชีแ้จงอย่างที่ท่านว่าได้หรอืเปล่า ขอบคุณครับ 

นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ปฏิบัติหน้าที่ประธาน

ในที่ประชุม มีท่านใดจะอภิปรายอีกไหมคะ ถ้าไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม จะขอมติที่ประชุมนะคะ 

สมาชิกท่านใด อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง ในการดำเนินโครงการก่อสร้าง

รั้วเหล็กกั้นสนาม ศูนย์กีฬาและนันทนาการสุขสวัสดิ์ 2 จำนวน 1 โครงการ เป็นเงนิจำนวน 500,000 บาท 

(หา้แสนบาทถ้วน) โปรดยกมอืค่ะ 

นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมฯ จำนวน     

19 เสียงครับ 

นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ปฏิบัติหน้าที่ประธาน

ในที่ประชุม สมาชิกท่านใดไมอ่นุมัตใิห้ใช้จ่ายเงนิสะสมฯ โปรดยกมอืค่ะ 
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นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง ไม่อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมฯ  ไม่มี 

นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ปฏิบัติหน้าที่ประธาน

ในที่ประชุม สมาชิกสภาฯ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง ในการดำเนินโครงการ

ก่อสร้างรั้วเหล็กกั้นสนาม ศูนย์กีฬาและนันทนาการสุขสวัสดิ์ 2 จำนวน 1 โครงการ เป็นเงินจำนวน 

500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) จำนวน 19 เสียง ไม่อนุมัต ิไม่ม ีนอกนั้นงดออกเสียงนะคะ 

   มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง ในการดำเนิน

โครงการก่อสร้างรั้วเหล็กกั้นสนาม ศูนย์กีฬาและนันทนาการสุขสวัสดิ์ 2 จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน

จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  จำนวน 19 เสียง , ไม่อนุมัติ ไม่มี , งดออกเสียง 3 คน 

(ประธาน , นายณัฐกิตติ์ฯ และนายเกษมฯ) (นายกรณฐพรครองภพฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม) 

 

5.8 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง ในการดำเนิน

โครงการปรับปรุงและก่อสร้างบริเวณโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลำปาง          

รวมจำนวน 12 โครงการ เป็นเงนิจำนวน 8,410,000 บาท (แปดล้านสี่แสนหน่ึงหมื่นบาทถ้วน)  

นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ปฏิบัติหน้าที่ประธาน

ในที่ประชุม ต่อไประเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ ข้อ 5.8 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงนิ

สะสมของเทศบาลนครลำปาง ในการดำเนินโครงการปรับปรุงและก่อสร้างบริเวณโรงเรียนและศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลำปาง  รวมจำนวน 12 โครงการ เป็นเงินจำนวน 8 ,410,000 บาท 

(แปดล้านสี่แสนหน่ึงหมื่นบาทถ้วน) ขอเชญิผูเ้สนอญัตติคะ่ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง 

เรียนท่านประธานที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง ก่อนที่ผมจะได้เสนอญัตตินี้ต่อสภา 

ปรากฏว่า เราไปตรวจสอบพบญัตติมีความผิดพลาดในส่วนของการพิมพ์ข้อความ ผมขออนุญาตขอ

แก้ไขข้อความในญัตติก่อนนะครับ  

หนังสือ 

เรื่อง  ขอแก้ไขข้อความในญัตติ ฯ  

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง 

อ้างถึง  1.  หนังสือเทศบาลนครลำปางที่ ลป 52006/803 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567  

          2.  หนังสือสภาเทศบาลนครลำปางที่ ลป 52001(สภา)/22 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 

          3.  หนังสือสภาเทศบาลนครลำปาง ที่ ลป 52001(สภา)/29 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 
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              ตามหนังสือที่อ้างถึง เทศบาลนครลำปางได้เสนอญัตติขออนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสมของ

เทศบาลนครลำปาง ในการดำเนินโครงการปรับปรุงและก่อสร้างบริเวณโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดเทศบาลนครลำปาง รวมจำนวน 12 โครงการ เป็นเงินจำนวน 8,410,000 บาท (แปดล้านสี่แสน

หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  และสภาเทศบาลนครลำปาง ได้บรรจุญัตติดังกล่าวในระเบียบวาระการประชุมสภา

เทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ครั ้งที ่ 2 ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ท ี่                 

23 กุมภาพันธ์ 2567 ตามระเบียบวาระที่ 5.8 ความละเอียดแจ้งแล้ว  นัน้ 

               เทศบาลนครลำปาง ขอนำเรียนว่า ได้ตรวจสอบญัตติดังกล่าว พบว่า ในหน้าที่ 3 ลำดับที่ 3 

โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูเข้า - ออก โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) ในส่วนของเหตุผล

มีการพิมพ์สถานที่ก่อสร้างผิดไปจากสถานที่ก่อสร้างจริง  ดังนั้น เพื่อให้ข้อความในญัตติถูกต้องตรง

ตามข้อเท็จจริง จึงมีความประสงค์ขอแก้ไขข้อความในญัตติระเบียบวาระที่  5.8  หน้าที่ 3 ลำดับที่ 3 

ดังตอ่ไปนี ้
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ทั้งนี ้ นอกจากข้อความที่ขอแก้ไขนี้แล้ว ใหถ้ือตามข้อความเดิมในญัตตินัน้ ๆ ทุกประการ 

 

 

 

ลำดับที่ รายการ งบประมาณ 

(บาท) 

เหตุผล 

ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข 

3. โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูเข้า - ออก โรงเรียนเทศบาล 1 

(บ้านแสนเมอืงมูล) 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วพร้อมประตูเข้า - ออก โรงเรียน

เทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) โดยทำการรื้อรั้วของเดิมออก

ก่อสร้างใหม่พร้อมประตูบานเลื่อนเหล็กรูปพรรณ ความยาว

ไม่น้อยกว่า 60 ม.และงานอื่นๆ รายละเอียดตามประมาณการ

งานก่อสร้าง และแบบแปลนที่เทศบาลนครกำหนด 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข 

ครั้งที่ 11/2566  หน้าที่ 3 ลำดับที่ 4 

500,000 เนื่องจากไม่มรีั้วกั้นเป็นสัดส่วน จงึมี 

ความจำเป็นต้องก่อสร้างรั้วเหล็กกั้นบริเวณ 

ศูนย ์พ ัฒนาเด ็กเล ็ก เพ ื ่อให ้ม ีความ

ปลอดภัยต่อเด็กเล็ก และทรัพย์สินของ

ทางราชการ 

 

เนื่องจากไม่มรีั้วกั้นเป็นสัดส่วน จงึมี 

ความจำเป็นต้องก่อสร้างรั้วเหล็กกั้น

บริเวณโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสน

เมืองมูล) เพื่อให้มีความปลอดภัยต่อ

เด็กเล็ก และทรัพย์สินของทางราชการ 
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จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  และขอขอบคุณเป็นอย่างสูง

มา ณ โอกาสนี ้

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ)    กิตติ จิวะสันติการ    ผูเ้สนอ 

(นายกิตต ิ จวิะสันติการ) 

รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรีนครลำปาง 

 

นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ปฏิบัติหน้าที่ประธาน

ในที่ประชุม พิจารณาแล้วเห็นวา่เป็นการแก้ไขข้อความในญัตติ อันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นเหตุให้เปลี่ยน

หลักการของญัตต ิและเมื่อญัตตดิังกล่าวได้บรรจุเข้าระเบียบวาระแล้ว จะสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

หรอืไม่ ขอให้เลขานุการฯ ชีแ้จงขอ้ระเบียบและกฎหมายใหส้ภาและที่ประชุมทราบด้วยค่ะ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง   

ก่อนอื่นผมขอนำเรียนผ่านท่านประธานไปยังทุกสำนัก/กอง เพื่อทำความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันนะครับ 

ว่าในการเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาล ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำ 

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรอืงบประมาณที่ใช้จ่ายเงินสะสม ที่จะเสนอใหส้ภาได้อนุมัติหรือเห็นชอบ 

รายละเอียดโครงการต่าง ๆ จะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน ในการใช้จ่ายเงิน ไม่ว่าเงินนั้นจะใช้จ่าย

จากแผนอะไร ไปดำเนินโครงการอะไร ที่ไหน อย่างไร วงเงินอย่างไร ทั้งนี้เพื่อให้ท่านสมาชิกซึ่งเป็น

องค์ประกอบหนึ่งขององค์การเทศบาลนครลำปาง ซึ่งพี่นอ้งประชาชนได้ดำเนินการเลือกตั้งเข้ามาให้ทำ

หนา้ที่ทางด้านนิติบัญญัติเพื่อถ่วงดุลตรวจสอบในการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปโดยถูกต้อง รอบคอบ 

ชอบด้วยระเบียบกฎหมาย เป็นไปเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง ดังนั้น ในการทำญัตติ

ต่าง ๆ จะต้องมีความครบถ้วนสมบูรณ์ และก่อนที่ญัตติต่าง ๆ จะนำมาเสนอหรือบรรจุเข้าในระเบียบ

วาระที่ประชุม เรามีคณะกรรมการตรวจทานญัตติ ซึ่งเราก็มีการให้ความเห็นให้ไปแก้ไข แล้วถ้าหากว่า

ท่านแก้ไขก่อนที่เราจะนำมาบรรจุในระเบียบวาระ ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาขอความยินยอมจากที่ประชุม 

เพราะว่าญัตติที่ได้บรรจุในระเบียบวาระเรียบร้อยแล้ว ในการจะแก้ไขข้อความจะต้องได้รับความ

ยินยอมจากที่ประชุมก่อนถึงจะดำเนินการแก้ไขได้ ทั ้งนี ้เป็นไปตามระเบียบข้อ 55 ของระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   ซึ่งกรณี

ดังกล่าวข้างต้น ทางคณะกรรมการตรวจญัตติเคยเสนอให้มีการแก้ไขแล้ว แต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไข      

จนญัตติต้องมาบรรจุในระเบียบวาระ ดังนั้นก็ต้องขอความยินยอมจากที่ประชุม ว่าจะให้มีการแก้ไข
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ข้อความนี้ในญัตติหรือไม่ อย่างไรครับ ขอนำเรียนข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ท่านประธานเพื่อให้

ท่านสมาชิกได้ใชป้ระกอบในการพิจารณาเป็นลำดับต่อไปครับ  

นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ปฏิบัติหน้าที่ประธาน

ในที่ประชุม จากที่เลขานุการฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมาย การแก้ไขข้อความในญัตติ ซึ่งได้จัดเข้า

ระเบียบวาระแล้ว ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมก่อน ฉะนั้นจะขอมติที่ประชุมนะคะ พิจารณาแล้ว

ตอนนี้องค์ประชุมครบ สมาชิกท่านใดยินยอมให้แก้ไขข้อความในญัตติโปรดยกมอืขึน้ค่ะ 

นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง ยินยอมใหแ้ก้ไข จำนวน 19 เสียงครับ 

นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ปฏิบัติหน้าที่ประธาน

ในที่ประชุม สมาชิกฯ ท่านใด ไม่ยินยอมใหแ้ก้ไขข้อความในญัตติ โปรดยกมอืค่ะ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง  ไม่ยินยอมให้แก้ไขข้อความ 

ไม่ม ีนอกนั้นงดออกเสียงครับ 

นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ปฏิบัติหน้าที่ประธาน

ในที่ประชุม  สมาชิกสภาฯ ยินยอมให้แก้ไขข้อความในญัตติ จำนวน 19 เสียง ไม่ยินยอม ไม่มี นอกนั้น

งดออกเสียงนะคะ 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติยินยอมให้แก้ไขข้อความในญัตติฯ จำนวน 19 เสียง , ไม่ยินยอม ไมม่ ี, 

งดออกเสียง 2 คน (ประธาน และนายเกษมฯ) (นายกรณฐพรครองภพฯ , นายณัฐกิตติ์ฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม) 

นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ลำดับต่อไปขอเชิญ

ผูบ้ริหารเสนอญัตติตามที่ได้รับความยินยอมจากที่ประชุมให้แก้ไขค่ะ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง 

เรียนท่านประธานที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง ขอแถลงญัตติ ดังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง  เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง ในการดำเนินโครงการปรับปรุง

และก่อสร้างบริเวณโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลำปาง รวมจำนวน       

12 โครงการ เป็นเงนิ จำนวน 8,410,000 บาท  (แปดล้านสี่แสนหน่ึงหมื่นบาทถ้วน) 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง 
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  ข้าพเจ้า นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง  

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง ในการดำเนินโครงการปรับปรุง

และก่อสร้างบริเวณโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลำปาง รวมจำนวน 12 โครงการ 

เป็นเงนิ จำนวน 8,410,000 บาท  (แปดล้านสี่แสนหน่ึงหมื่นบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

         เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง สำหรับดำเนินการปรับปรุงและก่อสร้าง

ห้องน้ำ รั้ว ถนน ระบบไฟฟ้าและห้องปฏิบัติการของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในแผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ และประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จำนวน 4 โครงการ 

และค่าต่อเติม หรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ จำนวน 1 โครงการ รวมทั้งสิ้น 12 โครงการ 

เป็นเงนิจำนวน 8,410,000 บาท  (แปดล้านสี่แสนหน่ึงหมื่นบาทถ้วน) 

เหตุผล 

          เทศบาลนครลำปาง มีภารกิจอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเกี่ยวกับจัดการ

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา ตามมาตรา 56 (1) ประกอบมาตรา 53 (1) และมาตรา 50 (6) 

แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และมาตรา 16 (9)               

แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จากการสำรวจอาคารสถานที่บริเวณโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สังก ัดเทศบาลนครลำปางพบว่า บางแห่งอยู ่ ในสภาพที ่ ไม ่พร ้อมใช้ งาน ขาดความปลอดภัย 

ห้องปฏิบัติการสำหรับจัดการเรียนการสอนมีสภาพชำรุด ทรุดโทรม และไม่เอื้อต่อการศึกษาเรียนรู ้    

จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสถานที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการ

พัฒนาด้านการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน โดยขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ของเทศบาลนครลำปาง     

ซึ่งเป็นอำนาจอนุมัติของสภาเทศบาลนครลำปาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

พ.ศ. 2566 ข้อ 97 ดังรายการตอ่ไปนี้ 
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1.ค่าต่อเติม หรอืดัดแปลงอาคารหรอืสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ จำนวน 1 โครงการ 

ลำดับที ่ รายการ งบประมาณ (บาท) เหตุผล 

1. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาก่วมใต้ 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาก่วมใต้ โดยทำการติดตั้งโครงเหล็ก

หลังคา และรางระบายน้ำฝนรื้อพืน้กระเบือ้งยาง  เดิมออก ปูกระเบือ้งใหม่ ทาสีอาคาร

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 107 ตารางเมตร และงานอื่นๆ รายละเอียดตามประมาณการงาน

ก่อสรา้งและแบบแปลนที่เทศบาลนครลำปางกำหนด 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2/2566 หน้าที่ 60 

ลำดับที่ 9 

240,000 เนื่องจากอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มสีภาพเก่า ชำรุด                    

ทรุดโทรม จงึมีความจำเป็นตอ้งปรับปรุงเพื่อให้มีอาคารศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กที่เหมาะสมและเอือ้ตอ่การจัดการเรยีนการสอน 

2.ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จำนวน 4 โครงการ 

ลำดับที ่ รายการ งบประมาณ (บาท) เหตุผล 

1. โครงการก่อสรา้งรัว้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นดงม่อนกระทิง 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงม่อนกระทิง โดยทำการรื้อรั้ว                

ไม้ระแนงและรั้วบล็อกคอนกรีตและประตูเดิมออก ก่อสร้างรั้วบล็อกคอนกรีตสลับ

ระแนงเหล็กด้านหน้าทำประตูทางเข้าและทำป้ายชื ่อใหม่ ความยาวไม่น้อยกว่า                 

110 เมตร และงานอื่นๆ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและแบบแปลน               

ที่เทศบาลนครกำหนด 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2/2566 หน้าที่ 59 

ลำดับที่ 8 

700,000 เนื่องจากศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่มีร้ัวก้ันที่เป็นสัดส่วน จึงมี

ความจำเป็นตอ้งก่อสรา้งรัว้เหล็กก้ันบรเิวณศูนย์พัฒนาเดก็

เล็ก เพื่อให้มีความปลอดภัยตอ่เด็กเล็ก และทรัพยส์ินของทาง

ราชการ 
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ลำดับที ่ รายการ งบประมาณ (บาท) เหตุผล 

2. โครงการก่อสรา้งห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นดงม่อนกระทิง 

- เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงม่อนกระทิง โดยทำการ

ก่อสรา้งห้องน้ำคอนกรีตเสรมิเหล็ก 1 ช้ัน พืน้ที่อาคารประกอบขนาดไม่น้อยกว่า 50 ตร.ม.                     

และงานอื่น ๆ  รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสรา้งและแบบแปลนที่เทศบาลนครกำหนด 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แกไ้ข ครัง้ที่ 11/2566 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 6 

750,000 เน ื ่องจากห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีห ้องน้ำที ่สะอาด                  

ถูกสุขลักษณะไม่เพียงพอต่อการให้บริการเด็กเล็ก จึงมีความ

จำเป็นต้องก่อสร้างห้องน้ำที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย

และเพียงพอการใชบ้รกิารของเด็กเล็ก 

3. โครงการก่อสรา้งรัว้พรอ้มประตูเข้า - ออก โรงเรยีนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วพร้อมประตูเข้า - ออก โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) 

โดยทำการรื้อรั้วของเดิมออกก่อสร้างใหม่พร้อมประตูบานเลื่อนเหล็กรูปพรรณความ

ยาวไม่น้อยกว่า 60 ม.และงานอื่นๆ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และ

แบบแปลนที่เทศบาลนครกำหนด 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แกไ้ข ครัง้ที่ 11/2566 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 4 

500,000 เนื่องจากไม่มีรั้วกั้นเป็นสัดส่วน จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้าง

รัว้เหล็กก้ันบรเิวณโรงเรยีนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) 

เพื ่อให้มีความปลอดภัยต่อเด็กเล็ก และทรัพย์สินของทาง

ราชการ 

 

4. โครงการก่อสร้างหลังคาลานอเนกประสงค์หน้าอาคารสุเรนทรโภชน์ โรงเรียนเทศบาล 5 

(บ้านศรีบุญเรือง) 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาลานอเนกประสงค์หน้าอาคารสุเรนทรโภชน์ โรงเรียน

เทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) โดยทำการก่อสร้างหลังคาเหล็กรูปพรรณ มุงด้วยแผ่น

เหล็กรีดลอน พร้อมปูพื้นบล็อกซีเมนต์ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 230 ตร.ม.และงานอื่น ๆ ตาม

แบบแปลนของเทศบาลนครลำปาง 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แกไ้ข ครัง้ที่ 11/2566 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 6 

920,000 เนื่องจากหลังคาอาคาร มีสภาพชำรุด ทรุดโทรม หลังคารั่ว

เวลาฝนตก จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงหลังคาคลุมอาคาร

เพื่อให้มีสภาพใช้งานได้ตามปกติ 
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3.ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ 

ลำดับที ่ รายการ งบประมาณ (บาท) เหตุผล 

1. โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารคุณพระแกว้โรงเรยีนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องน้ำอาคารคุณพระแก้วโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสน 

เมืองมูล) โดยทำการปรับปรุงระบบประปาสุขาภิบาล สุขภัณฑ์ พื้นผิวผนัง พื้นที่รวม            

ไม่น้อยกว่า 94 ตร.ม.และงานอื ่นๆ  รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง                     

และแบบแปลนที่เทศบาลนครกำหนด 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2566  หน้าที่ 4 

ลำดับที่ 5 

 

1,000,000 เนื่องจากห้องน้ำโรงเรียน มีห้องน้ำที่สะอาดถูกสุขลักษณะไม่

เพียงพอต่อการให้บริการเด็กเล็ก จึงมีความจำเป็นต้อง

ก่อสรา้งห้องน้ำที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและเพียงพอ

การใช้บรกิารของเด็กเล็ก 

2. โครงการปรับปรุงถนนภายในโรงเรยีนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนภายในโรงเรยีนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) 

 โดยทำการรื้อทางเท้าเดิม ทำรางระบายน้ำใหม่บดอัดผิวพื้น ทำผิวแอลฟัลฺท์คอนกรีต 

ทำทางเท้าใหม่ ขนาดถนนกว้างไม่น้อยกว่า 3.50 ม. ยาวประมาณ 80 ม ผิวถนนหนา

ประมาณ 0.05 ม. และงานอื่นๆ 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2566 หน้าที่ 6 

ลำดับที่ 7 

700,000 เน ื ่องจากถนนภายในโรงเรียน มีสภาพชำรุด ทรุดโทรม                  

จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงถนนภายในโรงเรียน ให้มีสภาพ

ใช้งานได้ตามปกติ นักเรียน ครู บุคลากร และผู ้ปกครอง

สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 
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ลำดับที ่ รายการ งบประมาณ (บาท) เหตุผล 

3. โครงการปรับปรุงห ้องปฏิบ ัต ิการทางว ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Fab Lab)                 

โรงเรยีนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Fab Lab)                 

โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) โดยทำการรื้อประตูและหน้าต่าง รื้อผนัง รื้อโคม

ไฟฟ้าเดิมออกแล้วดำเนินการติดตั้งประตูและหน้าต่าง ติดตั้งโคมไฟ  และเดินระบบ

ไฟฟ้า ปูผิวพื้น ทาสีผนังห้องน้ำ จำนวน 1 ห้องและงานอื่น ๆ รายละเอียดตามประมาณ

การงานก่อสรา้งและแบบแปลนที่เทศบาลนครกำหนด 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลีย่นแปลง คร้ังที่ 3/2566 

หน้าที ่6 ลำดับที่ 1 

400,000 เนื่องจากโรงเรียนยังขาดหอ้งปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีที่เหมาะสม ทนัสมยัเอือ้ตอ่การจัดการเรยีนการสอน 

จึงมีความจำเปน็ต้องปรับปรุงห้องเรียนเพื่อให้มีหอ้งปฏิบตักิาร                              

ที่เหมาะสมและเอือ้ต่อการจดัการเรียนการสอน 

4. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Fab Lab) โรงเรียน

เทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Fab Lab) 

โรงเรยีนเทศบาล 5 โดยทำการรื้อประตูและหน้าต่าง รื้อผนัง รื้อโคมไฟฟ้าเดิมออกแล้ว

ดำเนินการก่อสร้างห้อง ก่อผนัง ก่ออิฐ ฉาบเรียบ ทาสี ติดตั้งประตู หน้าต่าง โคมไฟ  

และเดินระบบไฟฟ้า ปูผิวพื้น ทาสีผนังห้อง จำนวน 1 ห้อง และงานอื่น ๆ รายละเอียด

ตามประมาณการงานก่อสรา้งและแบบแปลนที่เทศบาลนครลำปางกำหนด 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลีย่นแปลง คร้ังที่ 3/2566 

หน้าที ่6 ลำดับที่ 2 

400,000 เนื่องจากโรงเรียนยังขาดหอ้งปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีที่เหมาะสม ทนัสมยัเอือ้ตอ่การจัดการเรยีนการสอน 

จึงมีความจำเปน็ต้องปรับปรุงห้องเรียนเพื่อให้มีหอ้งปฏิบตักิาร

ที่เหมาะสมและเอือ้ต่อการจดัการเรียนการสอน 
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ลำดับที ่ รายการ งบประมาณ (บาท) เหตุผล 

5. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางอาหาร (Food Lab) โรงเรยีนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางอาหาร (Food Lab) โรงเรียนเทศบาล 4                  

(บ้านเชียงราย) โดยทำการรื้อหลังคา และโครงสร้างหลังคา รื้อโครงสร้างเสาและพื้น             

รื้อประตูหน้าต่างและผนัง รื้อระบบไฟฟ้า และโคมไฟเดิมออก แล้วดำเนินการฉาบเรียบ 

ติดตั้งกระจกและอลูมิเนียม ก่อสร้างห้อง ก่อผนัง ก่ออิฐ ฉาบเรียบ ทาสี ติดตั้งประตู 

หน้าต่าง ติดตั้งระบบไฟฟ้าและโคมไฟติดตั้งระบบสุขาภิบาล จำนวน 1 ห้อง และงานอื่น ๆ 

รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสรา้งและแบบแปลนที่เทศบาลนครลำปางกำหนด 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลีย่นแปลง คร้ังที่ 3/2566 

หน้าที ่9 ลำดับที่ 4 

1,150,000 เนื่องจากยังขาดหอ้งปฏิบตัิการทางอาหาร ที่เหมาะสม 

ทันสมยัเอือ้ต่อการจัดการเรยีนการสอน จึงมีความจำเปน็ตอ้ง

ปรับปรุงห้องเรียนเพือ่ใหม้ีหอ้งปฏิบัติการที่เหมาะสมและเอือ้

ต่อการจัดการเรยีนการสอน 

6. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางอาหาร (Food Lab) โรงเรยีนเทศบาล 5 (บ้านศรบีุญเรอืง) 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางอาหาร (Food Lab) โรงเรียนเทศบาล 5                     

(บ้านศรีบุญเรือง) โดยทำการรื้อโครงสร้างเสาและพื้น รื้อประตูหน้าต่างและผนัง รื้อ

ระบบไฟฟ้าและโคมไฟเดิมออก แล้วดำเนินการก่อสร้างห้องก่อผนัง ก่ออิฐ ฉาบเรียบ 

ทาสี ติดตั้งประตู หน้าต่าง ทำโครงสร้างและมุงหลังคา ติดตั้งระบบไฟฟ้าและโคมไฟ 

ติดตั้งระบบสุขาภิบาล จำนวน 1 ห้อง และงานอื่น ๆ รายละเอียดตามประมาณการงาน

ก่อสรา้งและแบบแปลนที่เทศบาลนครลำปางกำหนด 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลีย่นแปลง คร้ังที่ 3/2566 

หน้าที ่10 ลำดับที่ 5 

1,150,000 เนื่องจากยังขาดหอ้งปฏิบตัิการทางอาหารที่เหมาะสม ทนัสมัย

เอือ้ต่อการจดัการเรียนการสอน จงึมีความจำเป็นตอ้ง

ปรับปรุงห้องเรียนเพือ่ใหม้ีหอ้งปฏิบัติการที่เหมาะสมและเอือ้

ต่อการจัดการเรยีนการสอน 
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ลำดับที ่ รายการ งบประมาณ (บาท) เหตุผล 

7. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้อง Smart Kids โรงเรยีนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้อง Smart Kids โรงเรยีนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญ

เรือง) โดยทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้า และงานอื่น ๆ พื้นที ่ไม่น้อยกว่า 88 ตร.ม.                 

และงานอื่น ๆ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสรา้งและแบบแปลนที่เทศบาลนคร

ลำปางกำหนด 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข คร้ังที่ 11/2566 หนา้ที่ 2 

ลำดับที ่3 

500,000 เนื่องจากระบบไฟฟ้าเดมิ มีอายุการใช้งานที่นาน และสภาพ

การใช้งานบางจุดไม่พรอ้มใชง้าน จงึมีความจำเป็นตอ้ง

ปรับปรุงให้มีความพรอ้มสำหรับจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 

 รวมทั้งสิน้ จำนวน 8,410,000 บาท  (แปดล้านสี่แสนหนึง่หมื่นบาทถว้น)   

 

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

ปัจจุบัน เทศบาลนครลำปางคงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวนเงิน 518,328,125.79 บาท                             

และเทศบาลฯ ได้สง่เงนิสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2567 ตามเช็คธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง เลขที่เช็ค 10555801 ลงวันที่ 18 ธันวาคม  

2566 รวมทั้งได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน และกันไว้อีกร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำ ปี เพื่อเป็น

ค่าใช้จ่ายกรณีสาธารณภัยเกิดขึ้นเรยีบร้อยแลว้ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
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ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 56 ประกอบมาตรา 53 (1) 

และมาตรา 50 (6)  

          2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 16 (9)  

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 97   

ดังนั้น จึงขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมของเทศบาลนครลำปาง ในการดำเนินโครงการปรับปรุงและก่อสร้างบริเวณโรงเรียนและศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลำปาง รวมจำนวน 12 โครงการ เป็นเงินจำนวน 8,410,000 บาท  

(แปดล้านสี่แสนหน่ึงหมื่นบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวขา้งตน้ 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ)    กิตติ จิวะสันติการ    ผูเ้สนอ 

(นายกิตต ิ จวิะสันติการ) 

รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรีนครลำปาง 
 

นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ปฏิบัติหน้าที่ประธาน

ในที่ประชุม ในญัตตินี ้มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายไหมคะ เชญิ นายบุญทรง ชุ่มแสง 

นายบุญทรง ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ และ

สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายบุญทรง ชุ ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง         

จากญัตติของท่านผู้บริหารได้นำเสนอมามี 12 โครงการ ซึ่งใน 12 โครงการนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ  

ต่อเติมหรือดัดแปลงประมาณ 1 โครงการ โครงการก่อสร้าง 4 โครงการ โครงการปรับปรุงอีก 7 โครงการ 

รวมเป็น 12 โครงการ ดังได้นำเสนอในสภาแล้ว แต่ส่วนที่เมื่อสักครู่ท่านผู้บริหารได้ขอแก้ไขในส่วนของ

ประเด็นการก่อสร้างกับเหตุผลที่ไม่ตรงกับสถานที่ของหน้า 3 ข้อ 3 ลำดับที่ 3 แต่ผมมีข้อสังเกตอีก

นิดหนึ่งว่า ในหน้าเดียวกันครับ ในลำดับที่ 4 ก็เช่นเดียวกัน น่าจะมีการแก้ไข ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้าง

หลังคาลานอเนกประสงค์หน้าอาคารสุเรนทรโภชน์ โรงเรยีนเทศบาล 5 แตเ่หตุผลไม่สอดคล้อง เหตุผล

บอกว่า “เนื่องจากหลังคาอาคารมีสภาพชำรุด ทรุดโทรม หลังคารั่วเวลาฝนตก จึงมีความจำเป็นต้อง

ปรับปรุงหลังคาคลุมอาคาร เพื่อให้มีสภาพการใช้งานได้ตามปกติ” ถ้าหากท่านวิเคราะห์ดูนะครับว่า 

การก่อสร้างตรงนี้เป็นการสร้างหลังคาลานอเนกประสงค์ แต่เหตุผลบอกว่าหลังคาอาคารชำรุด ซึ่ง

เป็นที่น่าสังเกตว่า น่าจะแก้ไขมาพร้อมกับที่ฝ่ายบริหารได้แก้ไขไปเมื่อสักครู่ ผมก็เลยไม่แน่ใจว่า  
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ถ้าสภาพอย่างนี้ไม่สอดคล้องกับเหตุผล เราจะอนุมัติในสภาได้หรือไม่ อันนี้คือประเด็นที่เราควรจะ

วิเคราะห์ดู เพราะเท่าที่สังเกตดูไม่สอดคล้องกันเลย แล้วถ้าท่านเปิดไปหน้า 17/60 ตรงที่ มีการขีดเส้น

เน้นไว้ให้ 2.4 ครับ ที่แก้ไขมาแล้วเป็นการก่อสร้างหลังคาลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารสุเรนทรโภชน์ 

โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) โดยไม่เป็นการปรับปรุงหลังคาอย่างที่แจ้ง เพราะฉะนั้นจะไม่

สอดคล้องกันเลย ถ้าขัดแย้งอย่างนี้ ในการอนุมัตขิองสภาก็อาจจะเกิดการผดิพลาดและเกิดความเข้าใจ

ผดิกัน จรงิ ๆ แล้วถ้าหากว่ามีการแก้ไขเข้ามาก็จะไม่ติดใจอะไร อันนีค้ือสว่นประเด็นที่ 1 ที่อยากให้ท่าน

ประธานได้วิเคราะห์ กลับมาในส่วนของ 12 โครงการนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับ เป็นโอกาสที่ได้

พัฒนาการศึกษาของเทศบาลนครลำปาง ผมมองเห็นว่า ส่วนของการพัฒนาการศึกษาเราได้ทุ ่ม

งบประมาณไปมากพอสมควรในทุก ๆ ด้าน เป็นโอกาสอันดีของนักเรียนในเขตเทศบาลนครลำปางเรา 

ดีกว่าโรงเรียนระดับเดียวกัน ต่างสังกัดกัน ไม่ว่าจะเป็น สพม. , สพป. ซึ่งเพียงแต่ได้รับงบประมาณ

รายหัวเข้ามาแล้วก็ถ่ายโอนจากงบประมาณต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหารกลางวัน หรือสิ่งอื่น ๆ ค่านม 

ค่าอะไรพวกนี้ ก็จะได้รับไม่ต่างกัน แต่เทศบาลนครลำปางเราเป็นโรงเรียนที่มีโอกาสดีมากที่จะได้

พัฒนาคุณภาพในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณที่ได้สนับสนุนที่ผ่านมา หรือในงบประมาณที่จะ

สนับสนุนในครั้งนี้ก็เช่นกัน แต่ผมมีข้อสังเกตว่า ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขณะนี้ก็ไ ด้เล็งเห็น

คุณภาพการศึกษาของเทศบาลก็เริ่มจะมีกระบวนการที่ดีขึ ้น แต่เท่าที่เห็นก็คือ ยังไม่เป็นที่นิยมของ

บุคลากรหรอืนักเรียนในเขตเทศบาลนคร ซึ่งถ้าสัมผัสเข้าไปดูในเนือ้หาจริง ๆ ก็คือ นักเรียนที่มาเรียนใน

โรงเรียนของเทศบาลเรา ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นนักเรียนนอกพื้นที่มากกว่า อันนี้ก็เป็นข้อสังเกต อยากจะ

ให้กำลังใจกับบุคลากรทางการศกึษาว่า ทำยังไงใหเ้ป็นที่นิยมของบุคคลหรือว่านักเรียน หรือว่าวัยเรียน

ขณะนี้ ให้เป็นที่นิยมของจังหวัดลำปางบ้าง อันนี้ก็ฝากให้ได้ดำเนินการพัฒนาต่อไป ผมมี 2 ประเด็น 

1. ให้ท่านวิเคราะห์ 2. ฝากเรื่องการพัฒนาให้เป็นที่นิยมในเมืองของจังหวัดลำปางของเราด้วยครับ 

ขอบคุณครับ 

นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ปฏิบัติหน้าที่ประธาน

ในที่ประชุม ในข้อแรกที่ท่านบุญทรงฯ ได้ตั้งข้อสังเกต จะขอให้ทางเลขาฯ ช่วยชี้แจงระเบียบว่า

ในประเด็นนี้เราจะแก้ไขอย่างไรค่ะ เชญิ เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ  

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง      

ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงและทำความเข้าใจ อย่างที่ผมได้นำเรียนมาตั้งแต่ต้นว่า ในการทำญัตติขอรับ

ความเห็นชอบในการใช้จ่ายงบประมาณจากสภา จะต้องมีรายละเอียดของโครงการที่ถูกต้อง ครบถ้วน 

และสอดคล้องต้องกัน ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้ทางท่านสมาชิกได้ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอนุมัติในการใช้

จา่ยงบประมาณนั้นเป็นไปด้วยความละเอียด รอบคอบ และถูกต้อง ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งตัวนีถ้้าหากว่า

ยังมีประเด็นไม่สอดคล้องต้องกัน ซึ่งตามความหมายของการปรับปรุง ก็จะอยู่ในความหมายอีกอย่างหนึ่ง 
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ซ่อมแซมก็จะอยู่ในความหมายอีกอย่างหนึ่ง ก่อสร้างก็จะอยู่ในความหมายอีกอย่างหนึ่ง ดังนั้น ถ้าหาก

ว่าทางท่านสมาชิกเห็นว่าโครงการตัวนี้ยังมีเหตุและผลที่ไม่สอดคล้อง อาจจะขอเลือกในการใช้ดุลพินิจ

อนุมัติญัตตินี้แยกเป็นรายการก็ได้ รายการไหนที่ยังไม่เรียบร้อย ถูกต้อง เมื่อไม่มีการแก้ไขมาก่อนที่จะ

เสนอญัตติก็จำเป็นที่จะต้องให้กลับไปพิจารณาทบทวนในญัตตินั้นใหม่ แล้วก็เสนอเข้าสู่การพิจารณา

ของสภาใหมเ่มื่อญัตตินั้นมีความเรียบร้อย ถูกต้องครับ ขอบคุณครับ 

นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ปฏิบัติหน้าที่ประธาน

ในที่ประชุม ฝา่ยบริหารช้ีแจงไหมคะ เชญิ ผูบ้ริหาร 

นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง 

เรียนท่านประธานที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง ในประเด็นที่ท่าน สท. บุญทรงฯ    

ได้ให้ข้อสังเกตไว้นะครับ คือจริง ๆ ในนี้บอกว่าเป็นค่าก่อสร้าง ที่ท่านสงสัยว่าเป็นงานก่อสร้าง แต่ใน

เหตุผลเขียนว่า มีความจำเป็นต้องปรับปรุงหลังคา คือประเด็นที่ 1 ไม่เหมือนกับบ้านแสนเมืองมูลกับ

ศูนย์เด็กเล็ก คือคนละบริเวณกัน แต่อันนี้คือจุดเดียวกัน อันที่ 2 คำว่า ถ้าเรานิยามคำว่าปรับปรุง 

การใช้คำว่าปรับปรุงคือการทำให้ดีขึ้น หมายถึง การรื้อออกแล้วก็ทำใหม่ ผมเข้าใจว่าเป็นลักษณะนั้น

นะครับ จึงใช้คำว่าปรับปรุงครับท่านประธาน 

นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ปฏิบัติหน้าที่ประธาน

ในที่ประชุม ขอหารือท่านเลขาสภาฯ ว่า ในกรณีเช่นนี้เราสามารถขอมติในที่ประชุมเหมือนกรณีแรก

ได้ไหมคะ ที่ขอแก้ไขจากฝ่ายบริหาร แต่เป็นการขอในที่ประชุมด้วยวาจาได้ไหมคะ เชิญ นายบุญทรง ชุ่มแสง 

นายบุญทรง ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ และ

สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายบุญทรง ชุ ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง           

ในข้อความที่ผมได้แจ้งไปเมื่อสักครู่ ที่ชัดเจนที่ว่าไม่ตรงก็คือ ในเรื่องที่บอกว่า “มีความจำเป็นต้อง

ปรับปรุงหลังคาคลุมอาคาร” ซึ่งที่เราสร้างไม่มีอาคารเลยครับ เป็นลานอเนกประสงค์ ถ้าอ่านดี ๆ        

นะครับ เพราะว่าโครงการก่อสร้าง คือ สร้างหลังคาลานอเนกประสงค์ แต่เหตุผลมาตบท้ายว่า “จึงมี

ความจำเป็นต้องปรับปรุงหลังคาคลุมอาคาร” ซึ่งถ้ามองภาพไปเหมอืนกับว่า ที่เราไปสร้างนี้จะสร้างบน

หลังคาอาคาร ถ้าไปสร้างจริง ๆ จะสร้างบนหลังคาจริงหรือเปล่า อันนี้เป็นประเด็นนะครับ ต้องมอง

ภาพใหอ้อกครับ ไม่ได้ติดใจอะไร แตเ่พียงอยากใหถู้กต้องนะครับ จะทำอย่างไรก็ตาม ขอบคุณครับ 

นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ปฏิบัติหน้าที่ประธาน

ในที่ประชุม เชญิ นางสาวมทีรา สัทธาธิก 

นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ และ

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง ไหน ๆ 
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เราก็พูดถึงความผิดพลาดแล้วนะคะ ในญัตตินีก้็มีหลายข้อเลยที่มีความผดิพลาดจริง ๆ ค่ะ ต้องยอมรับ

ว่าหน้า 5 ข้อที่ 3 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Fad Lab) โรงเรียน

เทศบาล 4 (บ้านเชยีงราย) ในส่วนของคำวา่ ทาสีผนังห้องน้ำ จำนวน 1 หอ้ง ในโครงสรา้งที่ส่งมาให้เราดู

ไม่มีห้องน้ำค่ะ แต่สำหรับโครงการที่ 4 ได้ทำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( Fad Lab) 

โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรบีุญเรอืง) ก็ทาสีผนังห้องเฉย ๆ ในความหมายแค่ว่าห้องน้ำกับห้องธรรมดา 

ถ้าเราดูตามแบบเราก็เข้าใจได้ในสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน แต่ถ้าบุคคลภายนอกมาเห็นในรายละเอียด

โครงการอาจจะมีขอ้สงสัยตรงนี้ได้ค่ะท่านประธาน โปรดพิจารณาด้วยค่ะ  

นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ปฏิบัติหน้าที่ประธาน

ในที่ประชุม เชญิ นายภัทร โลหติกาญจน์ 

นายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ และ

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง    

เนื่องด้วยญัตตินี้ ก็มีสมาชิกหลากหลายท่านได้ท้วงติงในญัตตินะครับ ที่มีถ้อยคำผิดหรือโครงการผิด 

ผมประสงค์ที่จะขอหารือเนื่องจากความหมายของคำ ทำให้เปลี่ยนหลักการไปเลยตามความเข้าใจ     

นะครับ ตามระเบียบประชุมข้อ 55 ซึ่งก็คือ “การแก้ไขข้อความในญัตติร่างข้อบัญญัติซึ่งเป็นเหตุให้

เปลี่ยนหลักการ” ซึ่งถ้ามีการผิดพลาดเยอะเช่นนี้ หลาย ๆ โครงการก็เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ 

ผมเห็นควรกับเลขาฯ ที่ได้ชี้แจงว่า บางญัตติที่มีการแก้ไขเยอะ ผิดพลาด ทำให้เปลี่ยนหลักการไปเลย 

เราก็อาจจะยกการพิจารณาไว้ก่อนจะเป็นไปได้ไหม ก็พิจารณาเพียงญัตติที่ไม่มีปัญหา เพื่อให้โครงการ

ที่เป็นประโยชน์ได้ผ่านไปครับ ขอบคุณครับ 

นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ปฏิบัติหน้าที่ประธาน

ในที่ประชุม มีท่านอื่นจะอภปิรายเพิ่มไหมคะ ถ้าไม่มีจะให้เลขานุการสภาฯ ชีแ้จงนะคะ เชญิ เลขานุการ

สภาเทศบาลนครลำปาง 

 นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ  

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง 

ขออนุญาตนำเรียนชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของคำต่าง ๆ ซึ่งอย่างที่ท่านสมาชิกได้เกิด

ข้อสงสัย ขออนุญาตแยกดังนี ้ ที ่เป็นปัญหาก็คือ เกี ่ยวกับการปรับปรุงกับการก่อสร้างนะครับ           

การปรับปรุงก็คือ มีสิ่งก่อสรา้งนัน้อยู่แลว้ แตส่ิ่งก่อสร้างนัน้อาจจะชำรุด เรามีความจำเป็นต้องปรับปรุง

ก็คือ อาจจะรื้อ แล้วก็ทำมาใหม่ทั้งหมดครับ หรือทำการปรับปรุงในที่จำนวนมาก เพื่อให้ดีขึ้นกว่าเดิม  

นะครับ ส่วนการก่อสร้างก็คือ ไม่มีสิ่งก่อสร้างอยู่ในพื้นที่นั้นเลย แล้วทำการก่อสร้างสิ่งนั้นขึ้นมาใหม่ 

อย่างเช่น กรณีถ้าเกิดอย่างนี ้ถ้าหากว่ายังมีประเด็นที่ทางท่านสมาชิกอาจจะไม่สบายใจเกี่ยวกับญัตตินี้ 

เนื่องจากมีหลายโครงการ อย่างที่ผมได้นำเรียนไปตั้งแต่ต้นแล้ว ว่าการขอใช้จ่ายเงินงบประมาณ

โดยเฉพาะเงินสะสม จะมีหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ได้วางแนวทางไว้ว่า การใช้จ่ายเงินงบประมาณ
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เงินสะสมนั้น การจัดทำประมาณการรายละเอียดโครงการที่จะใช้จ่ายเงินสะสมต้องระบุให้ชัดเจนว่า   

ไปดำเนนิโครงการเรื่องใด สถานที่ดำเนินการที่ไหน เหตุผล ความจำเป็น วัตถุประสงค์ในการดำเนินการ

นั ้นเป็นอย่างไร วงเงินที ่จะใช้จ่ายเป็นอย่างไร รวมทั ้งรายละเอียดต่าง ๆ จะต้องมีความชัดเจน 

เชน่เดียวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ดังนัน้ ในกรณีนี้เราก็สามารถที่จะหารอืในที่ประชุม เพื่อที่จะ

ลงมตแิยกแตล่ะรายการ รายการไหนที่ถูกต้องอาจจะลงมต ิรายการไหนที่ไม่ถูกต้องก็อาจจะต้องลงมติ

ในการไม่อนุมัติ เพื่อที่จะให้ไปดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง เรียบร้อย ทั้งนี้ทั ้งนั ้นเพื่อให้การใช้จ่าย

งบประมาณเป็นไปถูกต้อง ชอบด้วยระเบียบกฎหมาย ไม่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการครับ ขอบคุณครับ 

นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ปฏิบัติหน้าที่ประธาน

ในที่ประชุม เชญิ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ และ

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง   

ในญัตตินี้ทางฝ่ายบริหารเสนอเป็นญัตติทั้งก้อนออกมา เพียงแต่ว่าบางคำที่อาจจะไม่ตรงกัน ไม่ตรง

เป้าหมาย แต่ในเนื้องานจริง ๆ แล้วก็คือชิ้นเดียวกัน เพียงแต่ใช้คำพูดไม่ตรงกันแค่นั้น ผมอยากจะเสนอว่า 

กรณีอย่างนี้ทางฝ่ายบริหารขอแก้ไขคำเปลี่ยนแปลง โดยขอมติผ่านสภาจะได้ไหมครับ เพราะว่าการทำ

โครงการ ทำญัตติแต่ละครั้งค่อนข้างจะยุ่งยาก และก็ช้ามาก ๆ ไหน ๆ ก็ทำแล้ว  ถ้าเราแก้ไขตรงนี้ได้    

ก็อยากจะเสนอว่า ถ้าทำได้ก็ขอใหใ้ช้มติแก้ไขตรงนี้ ขอบคุณครับ 

นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ปฏิบัติหน้าที่ประธาน

ในที่ประชุม เมื่อสักครู่ทางเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงแล้วว่า ถ้าเกิดเสนอแก้ไขด้วยวาจา อาจจะติดขัด 

อยากจะขอลงมติเป็นทีละรายการไปดีกว่า เพราะว่ายังไงมีข้อบกพร่องด้วยคำที่อาจจะมีความหมาย  

คนละความหมาย ก็หารอืฝา่ยบริหารค่ะ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง 

เรียนท่านประธานที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง ผมเอาประเด็นของท่าน สท.บุญทรง

ก่อนนะครับ อันแรกคือเรื่องคำว่าก่อสร้างกับปรับปรุงนะครับ ซึ่งเมื่อสักครู่ผมได้เรียนให้ทราบ  ท่าน

เลขาฯ ก็ได้บอกว่า คำว่าปรับปรุงคือ เราทำให้มันดีขึ้นเหมือนกับที่บอกว่างานปรับปรุงห้องประชุมสภา

แหง่นี้ เราบอกว่าปรับปรุงฝ้าเพดาน แตใ่นความเป็นจรงิถ้ามีการรื้อออกหมดเลยแล้วก็ทำใหม่ อันนี้ก็ถือ

ว่าเป็นการปรับปรุงนะครับ อันนีเ้ป็นประเด็นแรก ประเด็นที่ 2 ที่ท่านถามวา่ หลังคาคลุมลาน แต่ถามว่า

มันไม่มีอาคาร แต่ถ้ามีอาคารคลุมลานนับเป็นอาคาร เหมือนกับเวลาเราคิดภาษี หรือว่าอย่างงานของ

สำนักช่างที่มีการตรวจสอบความมั่นคง แข็งแรงของอาคารที่ใช้งานมาเกินกี่ปีแล้ว ที่ต้องมีผู้ตรวจสอบ 

อันนี้เขาก็นับนิยามว่าเป็นอาคาร เพราะฉะนั้นส่วนลานที่มีหลังคาคลุมแล้ว ก็นับเป็นอาคารนะครับ  
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ผมขอชี้แจงประเด็นในส่วนนี้ก่อนนะครับ แต่ในเรื่องของคำว่าทาสีผนังห้องน้ำในข้อที่ 3 หรือว่าทาสี

ผนังหอ้งในข้อที่ 4 ของคุณมทีราฯ ขอให้ ผอ.กนกกาญจน์ฯ ชีแ้จงครับ 

นางสาวกนกกาญจน์ พรรณรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เรียนท่านประธานที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน 

นางสาวกนกกาญจน์ พรรณรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ

สำนักการศึกษา ขอชี้แจงในรายละเอียดที่ท่าน สท.มทีราฯ สงสัยนะคะ ในส่วนของตัวนี้ต้องขอขอบคุณ

ท่านเป็นอย่างสูง มีความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่จริง ๆ ค่ะ เพราะว่าน่าจะเป็นการ correct คำ ก็เลยทำ

ให้เป็นห้องน้ำ ตรงนี้สำนักการศึกษายอมรับความผิดพลาดค่ะ แต่ในส่วนของข้อที่เป็นหลังคาคลุม

อาคารของโรงเรียนเทศบาล 5 เป็นไปตามที ่ท่านรองฯ กิตติฯ ได้ชี ้แจงสภาไปเมื ่อสักครู ่ แล้วก็

ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุก ๆ ท่านที่ลุ้นและให้กำลังใจสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครลำปาง เป็นที่

สังเกตว่าโรงเรียนของเรามีความทรุดโทรมเป็นอย่างมาก แต่ถ้าเราจะรอใช้งบประมาณรายได้  ก็เป็นไป

ไม่ได้ เนื่องจากว่างบประมาณของเรามีจำนวนที่จำกัด เพราะฉะนั้นเงินสะสมที่สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้

ให้ความอนุเคราะห์พิจารณาอนุมัติเป็นความหวังของเด็ก ๆ และคุณครูที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

และพัฒนาคุณภาพของเด็กเราให้มีศักยภาพ เป็นคนที่มีศักยภาพและเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพของ

ท้องถิ่น ถามว่าการที่เด็กนอกพื้นที่เข้ามาเรียนในเขตของเรานั ้นเป็นสิ่งที ่ดีนะคะ เพราะแสดงว่า

สถานศกึษาของเรามีศักยภาพที่ทำใหเ้ด็กต่างถิ่นอยากที่จะมาเรียน แตท่่านก็ทราบดีอยู่แลว้ว่า ในสังคม

เมืองของเรา สถานศึกษาที่อยู่ในเมืองนั้นมีความหลากหลายและมีศักยภาพมากมายจนผู้ปกครอง

สามารถที่จะเลือกให้ลูก ๆ เรียนที่ไหนก็ได้ตามความต้องการ แต่สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนคร   

เป็นสถานศึกษาที่เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้พัฒนาตัวเองตามศักยภาพ และเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้ศึกษา

ด้วยความเสมอภาค อยากให้ทุกท่านเห็นใจ ถึงแม้ว่าเด็ก ๆ ในสังกัดสถานศึกษาของเราอาจจะไม่เก่ง  

ไม่เป็นเลิศทางด้านวิชาการ แต่ท่านอย่าลืมนะคะ คนเก่งอย่างเดียวไม่เพียงพอ จะต้องเป็นคนดีด้วย       

เก่งแบบไหนก็ได้ แต่จะต้องช่วยเหลือสังคมได้ นั่นคือจุดมุ่งหมายของการศึกษาจริง ๆ ทำยังไงถึงจะให้

เด็กเก่งในสิ่งที่ตัวเองเก่ง ดีในสิ่งที่ตัวเองมี และมีความสุขในสิ่งที่เขาทำให้กับสังคม เพราะฉะนั้น

การศึกษาไม่จำเป็นต้องเป็นเลิศทางวิชาการเพียงอย่างเดียว และในฐานะที่ดูแลด้านการศึกษาเชื่อว่า 

งบประมาณที่ทุกท่านได้ให้การสนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ไม่เสียหายแน่นอนค่ะ 

เด็ก ๆ มีความสุขในการที่ได้เรียนโรงเรียนของเทศบาลนครลำปาง คุณครูมีความสุขที่ได้ตอบแทนสังคม 

และหวังว่าท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านก็จะมีความสุขและภูมิใจในงบประมาณที่ทุกท่านได้ให้กับสำนัก

การศกึษาค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ปฏิบัติหน้าที่ประธาน

ในที่ประชุม เชญิ นางรัญจวน  คำพิชัย 
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นางรัญจวน คำพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ และ

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางรัญจวน คำพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง ก็ยังขอ

หารอืในหน้าที่ 3 อยู่ เรื่องของโครงการก่อสร้างหลังคาลานอเนกประสงค์ อย่างที่ท่านเลขาฯ ได้อธิบาย

ไว้ว่า การก่อสร้าง คือการทำขึ้นมาใหม่ใช่ไหมคะ ส่วนการปรับปรุงคือ มีอยู่แล้ว ทีนี้ดูจากแบบแปลนแล้ว 

มันเป็นการก่อสรา้งหลังคาลานอเนกประสงค์ ซึ่งลานน้ันอาจจะเป็นลานว่าง ๆ ไม่ใช่หลังคาอาคารนะคะ 

เพราะว่าในเหตุผล “เนื่องจากหลังคาอาคาร” แค่คำตรงนี ้หลังคาอาคารกับหลังคาลานอเนกประสงค์ก็

คือคนละที่แล้วนะคะ เพราะฉะนั้นอยากจะให้พิจารณาตรงนี้นิดหนึ่ง เพราะว่าดูจากแบบการก่อสร้าง

เป็นที่ว่าง พื้นที่ว่างที่เราจะทำหลังคาคลุมถึงเรียกว่าหลังคาลานอเนกประสงค์ ก็ขอฝากท่านประธาน 

ไปยังฝา่ยบริหารและก็เจา้หนา้ที่ที่เกี่ยวข้องดว้ยนะคะ 

นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ปฏิบัติหน้าที่ประธาน

ในที่ประชุม มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมคะ ถ้าไม่มีจะขอพักการประชุม 15 นาที จะขอเวลา

ปรึกษาท่านประธานและท่านเลขานุการสภาฯ ก่อนนะคะ และจะกลับมาที่ห้องประชุมเวลา 17.28 นาที   
 

- พักการประชุม 15 นาที – 
 

เริ่มประชุมต่อเวลา  17.28 น. 
 

นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง  เรียนประธานที่เคารพและ

สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง บัดนี้

ครบกำหนดเวลาตามที่ท่านประธานได้สั่งพักแล้ว ขณะนี้มีท่านสมาชิกอยู่ในที่ประชุมทั้งสิ้น จำนวน     

18 ท่าน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งถือว่าครบองค์ประชุม กระผมจึงขอเรียนเชิญท่านประธานได้ดำเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระเป็นลำดับต่อไปครับ  

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  เมื่อสักครู่ สภาได้พิจารณาใน

ญัตติที่ 5.8 ปรากฏว่ามีความคลาดเคลื่อนของถ้อยคำในญัตตินะครับ เราจึงได้มกีารพักการประชุมและ

ได้ปรึกษาหารือกัน เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย และตั้งแต่นี้จะได้ดำเนินการ

ประชุมต่อ คุณรัญจวนฯ มอีะไรจะเสนอ เชญิครับ 

นางรัญจวน คำพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง  เรียนท่านประธานที่เคารพ ดิฉัน  

นางรัญจวน คำพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง ดิฉันขอหารอืทางท่านประธานว่า ในญัตติ ข้อ 5.8 

จะขอให้เป็นการลงมติทีละโครงการค่ะ ขอหารอืค่ะ  

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง คุณรัญจวนฯ ได้เสนอการ

พิจารณาของญัตติ 12 โครงการนี้ว่า ให้ลงมตทิีละโครงการ สมาชิกท่านใดเห็นดว้ย โปรดยกมอืครับ   

นายวรดล  หวานแหลม  เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง  เห็นด้วยจำนวน 15 เสียง 



58 

 

 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  สมาชิกท่านใด ไม่เห็นด้วย

โปรดยกมอืครับ   

นายวรดล  หวานแหลม  เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง  ไม่เห็นด้วย ไม่ม ีครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง สรุปได้ว่าสมาชิกสภาฯ จะพิจารณา 

และลงมตเิป็นรายโครงการนะครับ 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมมีตเิห็นด้วยใหล้งมตทิีละโครงการ ในญัตติขอ้ 5.8 การดำเนินโครงการ

ปรับปรุงและก่อสร้างบริเวณโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลำปาง รวมจำนวน    

12 โครงการ จำนวน 15 เสียง , ไม่เห็นด้วย ไม่มี , งดออกเสียง 3 คน (ประธาน , นางรัญจวนฯ และ

นางสาวมทีราฯ)  (นายวันชนะฯ , นายกรณฐพรครองภพฯ , ร้อยเอกศักดิ์ชัยฯ , นายณัฐกิตติ์ฯ และนาย

เกษมฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม) 

โครงการที่ 1 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาก่วมใต้ งบประมาณ 240,000 บาท  

(สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง โครงการที่ 1 โครงการปรับปรุง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาก่วมใต้ งบประมาณ 240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) สมาชิกท่านใด

อนุมัตโิครงการนี ้โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม  เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง  อนุมัต ิจำนวน 17 เสียง 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง   อนุมัติจำนวน 17 เสียง  

สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่อนุมัตโิครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาก่วมใต้ งบประมาณ 240,000 บาท 

(สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โปรดยกมอืครับ  

นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง ไม่อนุมัต ิไม่ม ีนอกนั้น งดออกเสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  เป็นอันว่าโครงการปรับปรุง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาก่วมใต้ งบประมาณ 240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) อนุมัติ 17 เสียง , 

ไม่อนุมัต ิไม่ม ีนอกนั้นงดออกเสียงครับ  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง ในการดำเนิน

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาก่วมใต้ งบประมาณ 240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 

จำนวน 17 เสียง , ไม่อนุมัต ิไม่ม ี, งดออกเสียง 1 คน (ประธาน) (นายวันชนะฯ , นายกรณฐพรครองภพฯ , 

ร้อยเอกศักดิ์ชัยฯ , นายณัฐกิตติ์ฯ และนายเกษมฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม) 
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โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงม่อนกระทิง งบประมาณ 

700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ต่อไปโครงการที่ 2 โครงการ

ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงม่อนกระทิง งบประมาณ 700 ,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดอนุมัติ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม  เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง  อนุมัต ิจำนวน 16 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัต ิโปรดยกมอืครับ 

นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง ไม่อนุมัต ิไม่ม ีนอกนั้น งดออกเสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  สรุปได้วา่โครงการก่อสร้างรั้ว

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงม่อนกระทิง งบประมาณ 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) สมาชิกสภา

อนุมัต ิ16 เสียง  ไม่อนุมัติ ไม่ม ีนอกนั้นงดออกเสียงครับ  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง ในการดำเนิน

โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงม่อนกระทิง งบประมาณ 700 ,000 บาท (เจ็ดแสนบาท

ถ้วน) จำนวน 16 เสียง , ไม่อนุมัติ ไม่มี , งดออกเสียง 2 คน (ประธาน และนายสุคนธ์ฯ) (นายวันชนะฯ , 

นายกรณฐพรครองภพฯ , ร้อยเอกศักดิ์ชัยฯ , นายณัฐกิตติ์ฯ และนายเกษมฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม) 

โครงการที ่  3 โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงม่อนกระทิง 

งบประมาณ 750,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ต่อไปโครงการที่ 3 โครงการ

ก่อสร้างหอ้งน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงม่อนกระทิง งบประมาณ 750,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดอนุมัติ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม  เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง  อนุมัต ิจำนวน 16 เสียง 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัต ิโปรดยกมอืครับ 

นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง ไม่อนุมัต ิไม่ม ีนอกนั้น งดออกเสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  สรุปได้ว่าโครงการก่อสร้าง

ห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงม่อนกระทิง งบประมาณ 750,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

อนุมัต ิจำนวน 16 เสียง ไม่อนุมัต ิไม่ม ีนอกนั้นงดออกเสียงครับ  

 



60 

 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง ในการดำเนิน

โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงม่อนกระทิง งบประมาณ 750 ,000 บาท (เจ็ดแสน

ห้าหมื่นบาทถ้วน) จำนวน 16 เสียง , ไม่อนุมัติ ไม่มี , งดออกเสียง 2 คน (ประธาน และนายสุคนธ์ฯ) 

(นายวันชนะฯ , นายกรณฐพรครองภพฯ , ร้อยเอกศักดิ์ชัยฯ , นายณัฐกิตติ์ฯ และนายเกษมฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม) 

โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูเข้า – ออก โรงเรยีนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) 

งบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ต่อไปโครงการที่ 4 โครงการ

ก่อสร้างรั้วพร้อมประตูเข้า – ออก โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) งบประมาณ 500,000 บาท 

(หา้แสนบาทถ้วน) สมาชิกท่านใดอนุมัต ิโปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม  เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง  อนุมัต ิจำนวน 16 เสียง 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัต ิโปรดยกมอืครับ 

นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง ไม่อนุมัต ิไม่ม ีนอกนั้น งดออกเสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  เป็นอันว่าโครงการก่อสร้างรั้ว

พร้อมประตูเข้า – ออก โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) งบประมาณ 500 ,000 บาท (ห้าแสน

บาทถ้วน) สภาอนุมัตดิ้วยจำนวนเสียงอยู่ 16 เสียง ไม่อนุมัติ ไม่ม ีนอกนั้นงดอกเสียง  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง ในการดำเนิน

โครงการก่อสร้างรั ้วพร้อมประตูเข้า – ออก โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) งบประมาณ 

500,000 บาท (หา้แสนบาทถ้วน) จำนวน 16 เสียง , ไม่อนุมัต ิไม่มี , งดออกเสียง 2 คน (ประธาน และ

นายสุคนธ์ฯ) (นายวันชนะฯ , นายกรณฐพรครองภพฯ , ร้อยเอกศักดิ์ชัยฯ , นายณัฐกิตติ์ฯ และนายเกษมฯ 

ไม่อยู่ในที่ประชุม) 

โครงการที่ 5 โครงการก่อสร้างหลังคาลานอเนกประสงค์หน้าอาคารสุเรนทรโภชน์ 

โรงเรยีนเทศบาล 5 (บ้านศรบีุญเรอืง) งบประมาณก่อสร้าง 920,000 บาท (เก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ต่อไป โครงการที่ 5 โครงการ

ก่อสร้างหลังคาลานอเนกประสงค์หน้าอาคารสุเรนทรโภชน์ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) 

งบประมาณก่อสร้าง 920,000 บาท (เก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) สมาชิกท่านใดอนุมัติ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม  เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง  อนุมัต ิไม่ม ีครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัต ิโปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม  เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง  ไม่อนุมัต ิจำนวน 12 เสียง 
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นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  เป็นอันว่าโครงการก่อสร้าง

หลังคาลานอเนกประสงค์หน้าอาคารสุเรนทรโภชน์ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) งบประมาณ

ก่อสร้าง 920,000 บาท (เก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) สมาชิกสภาฯ อนุมัติ ไม่มี ไม่อนุมัติ จำนวน 12 เสียง 

นอกนั้นงดออกเสียง  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง ในการดำเนิน

โครงการก่อสร้างหลังคาลานอเนกประสงค์หน้าอาคารสุเรนทรโภชน์ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) 

งบประมาณก่อสร้าง 920,000 บาท (เก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) จำนวน 12 เสียง , อนุมัต ิไม่ม ี, งดออกเสียง 

6 คน (ประธาน , นายสุบินฯ , นายนวพัฒน์ฯ , นางสาวมทีราฯ , นายภัทรฯ และนายสุคนธ์) (นายวันชนะฯ , 

นายกรณฐพรครองภพฯ , ร้อยเอกศักดิ์ชัยฯ , นายณัฐกิตติ์ฯ และนายเกษมฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม) 

โครงการที่ 6 โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารคุณพระแก้ว โรงเรยีนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) 

งบประมาณ 1,000,000 บาท (หน่ึงล้านบาทถ้วน) 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ต่อไปโครงการที่ 6 โครงการ

ปรับปรุงห้องน้ำอาคารคุณพระแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) งบประมาณ 1,000,000 บาท 

(หนึ่งลา้นบาทถ้วน) สมาชิกท่านใดอนุมัต ิโปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม  เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง  อนุมัต ิจำนวน 16 เสียง  

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัต ิโปรดยกมอืครับ 

นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง ไม่อนุมัต ิไม่ม ีนอกนั้น งดออกเสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  สรุปได้ว่าโครงการปรับปรุง

หอ้งน้ำอาคารคุณพระแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมอืงมูล) งบประมาณ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้าน

บาทถ้วน) สมาชิกสภาฯ อนุมัต ิ16 เสียง ไม่อนุมัติ ไม่ม ีนอกนั้น งดออกเสียง  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง ในการดำเนิน

โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารคุณพระแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) งบประมาณ 

1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) จำนวน 16 เสียง , ไม่อนุมัติ ไม่มี , งดออกเสียง 2 คน (ประธาน 

และนายสุคนธ์ฯ) (นายวันชนะฯ , นายกรณฐพรครองภพฯ , ร้อยเอกศักดิ์ชัยฯ , นายณัฐกิตติ์ฯ และ

นายเกษมฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม) 

โครงการที ่ 7 โครงการปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) 

งบประมาณ 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)  
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นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ต่อไปโครงการที่ 7 โครงการ

ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชยีงราย) งบประมาณ 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) 

สมาชิกท่านใดอนุมัติ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม  เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง  อนุมัต ิจำนวน 16 เสียง  

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัต ิโปรดยกมอืครับ 

นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง ไม่อนุมัต ิไม่ม ีนอกนั้น งดออกเสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  สรุปได้ว่าโครงการปรับปรุง

ถนนภายในโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) งบประมาณ 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) สมาชิก 

สภาฯ อนุมัต ิ16 เสียง , ไม่อนุมัต ิไม่ม ีนอกนั้น งดออกเสียง 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง ในการดำเนิน

โครงการปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) งบประมาณ 700 ,000 บาท 

(เจ็ดแสนบาทถ้วน) จำนวน 16 เสียง , ไม่อนุมัติ ไม่มี , งดออกเสียง 2 คน (ประธาน และนายสุคนธ์ฯ) 

(นายวันชนะฯ , นายกรณฐพรครองภพฯ , ร้อยเอกศักดิ์ชัยฯ , นายณัฐกิตติ์ฯ และนายเกษมฯ ไม่อยู่

ในที่ประชุม) 

โครงการที่ 8 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Fab Lab) 

โรงเรยีนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) งบประมาณ 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ต่อไปโครงการที่ 8 โครงการ

ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Fab Lab) โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) 

งบประมาณ 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ก่อนที่จะลงมตใินโครงการนี้อยากจะขอใหท้่านเลขานุการ

สภาฯ ได้ช้ีแจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมได้ทราบอีกครั้ง เนื่องจากว่า มีความถูกต้องแล้ว  

นายวรดล  หวานแหลม  เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง  เรียนท่านประธานที่เคารพ

และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล     

นครลำปาง ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำโครงการที่จะขออนุมัติใช้จ่ายเงินจากสภา

เทศบาลนครลำปาง ซึ่งในโครงการดังกล่าว รายการนี้ จะต้องนำข้อความที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา

ท้องถิ่นมาใส่ในรายละเอียดโครงการนีใ้ห้ถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งถ้าไปดูแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ถึง 

2570 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 / 2566 หนา้ที่ 6 ลำดับที่ 1 จะอยู่ในหน้าที่ 21 / 60 นะครับ ซึ่งในแผนพัฒนา

ท้องถิ่นจะเขียนไว้ตรงที่เป้าหมายบอกว่า “โดยทำการรื้อประตูและหน้าต่าง รื้อผนัง รื้อโคมไฟฟ้าเดิม

ออกแล้วดำเนินการติดตั้งประตูและหน้าต่าง ติดตั้งโคมไฟ และติดตั้งระบบไฟฟ้า ปูผิวพื้น ทาสีผนัง
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ห้องน้ำ จำนวน 1 ห้อง และงานอื่น ๆ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และแบบแปลนที่

เทศบาลนครลำปางกำหนด” ดังนัน้ รายการนี้ก็จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ ครับ ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  ต่อไปจะเป็นการขอมตินะครับ 

โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Fab Lab) โรงเรียนเทศบาล 4 

(บ้านเชยีงราย) งบประมาณ 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) สมาชิกท่านใดอนุมัติ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม  เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง  อนุมัต ิจำนวน 14 เสียง  

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัต ิโปรดยกมอืครับ 

นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง ไม่อนุมัติ 2 เสียง นอกนั้น

งดออกเสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  สรุปได้ว่าโครงการปรับปรุง

ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Fab Lab) โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) 

งบประมาณ 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) สมาชิกสภาฯ อนุมัตจิำนวน 14 เสียง ไม่อนุมัต ิจำนวน 2 เสียง 

นอกนั้นงดออกเสียง  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง ในการดำเนิน

โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Fab Lab) โรงเรียนเทศบาล 4 

(บ้านเชียงราย) งบประมาณ 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) จำนวน 14 เสียง , ไม่อนุมัติ จำนวน 2 เสียง 

(นางสาวมทีราฯ และนายภัทรฯ) , งดออกเสียง 2 คน (ประธาน และนายสุคนธ์ฯ) (นายวันชนะฯ , 

นายกรณฐพรครองภพฯ , รอ้ยเอกศักดิ์ชัยฯ , นายณัฐกิตติ์ฯ และนายเกษมฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม) 

โครงการที่ 9 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Fab Lab) 

โรงเรยีนเทศบาล 5 (บ้านศรบีุญเรอืง) งบประมาณ 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ต่อไปโครงการที่ 9 โครงการ

ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Fab Lab) โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) 

งบประมาณ 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) สมาชิกท่านใดอนุมัต ิโปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม  เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง  อนุมัต ิจำนวน 12 เสียง  

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัต ิโปรดยกมอืครับ 

นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง ไม่อนุมัต ิไม่ม ีนอกนั้น งดออกเสียงครับ 
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นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  เป็นอันว่าโครงการปรับปรุง

ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Fab Lab) โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) 

งบประมาณ 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) สมาชิกสภาอนุมัติจำนวน 12 เสียง , ไม่อนุมัติ ไม่มี 

นอกนั้นงดออกเสียง  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง ในการดำเนิน

โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Fab Lab) โรงเรียนเทศบาล 5 

(บ้านศรีบุญเรอืง) งบประมาณ 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) จำนวน 12 เสียง , ไม่อนุมัต ิไม่ม ี, งดออกเสียง 

6 คน (ประธาน , นายสุบินฯ , นายนวพัฒน์ฯ , นางสาวมทีราฯ , นายภัทรฯ และนายสุคนธ์ฯ) (นายวันชนะฯ , 

นายกรณฐพรครองภพฯ , ร้อยเอกศักดิ์ชัยฯ , นายณัฐกิตติ์ฯ และนายเกษมฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม) 

โครงการที่ 10 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางอาหาร (Food Lab) โรงเรยีนเทศบาล 4 

(บ้านเชียงราย) งบประมาณ 1,150,000 บาท (หน่ึงล้านหน่ึงแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ต่อไปโครงการที่ 10 โครงการ

ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางอาหาร (Food Lab) โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) งบประมาณ 

1,150,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหา้หมื่นบาทถ้วน) สมาชิกสภาฯ ที่อนุมัติโครงการ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม  เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง  อนุมัต ิจำนวน 16 เสียง  

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัต ิโปรดยกมอืครับ 

นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง ไม่อนุมัต ิไม่ม ีนอกนั้น งดออกเสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  เป็นอันว่าโครงการปรับปรุง

หอ้งปฏิบัติการทางอาหาร (Food Lab) โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชยีงราย) งบประมาณ 1,150,000 บาท 

(หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) สมาชิกสภาฯ อนุมัติ จำนวน 16 เสียง , ไม่อนุมัติ ไม่มี นอกนั้น

งดออกเสียง 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง ในการดำเนิน

โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางอาหาร (Food Lab) โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) 

งบประมาณ 1,150,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จำนวน 16 เสียง , ไม่อนุมัติ ไม่มี , 

งดออกเสียง 2 คน (ประธาน และนายสุคนธ์ฯ) (นายวันชนะฯ , นายกรณฐพรครองภพฯ , ร้อยเอกศักดิ์ชัยฯ , 

นายณัฐกิตติ์ฯ และนายเกษมฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม) 

โครงการที่ 11 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางอาหาร (Food Lab) โรงเรยีนเทศบาล 5 

(บ้านศรบีุญเรอืง) งบประมาณ 1,150,000 บาท (หน่ึงล้านหน่ึงแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
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 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ต่อไปโครงการที่ 11 โครงการ

ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางอาหาร (Food Lab) โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) งบประมาณ 

1,150,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหา้หมื่นบาทถ้วน) สมาชิกท่านใดอนุมัต ิโปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม  เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง  อนุมัต ิจำนวน 16 เสียง  

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัต ิโปรดยกมอืครับ 

นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง ไม่อนุมัต ิไม่ม ีนอกนั้นงดออกเสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  เป็นอันว่าโครงการปรับปรุง

หอ้งปฏิบัติการทางอาหาร (Food Lab) โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) งบประมาณ 1,150,000 บาท 

(หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) สมาชิกสภาฯ อนุมัติ จำนวน 16 เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี นอกนั้น

งดออกเสียง  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง ในการดำเนิน

โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางอาหาร (Food Lab) โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) 

งบประมาณ 1,150,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จำนวน 16 เสียง , ไม่อนุมัติ ไม่มี , 

งดออกเสียง 2 คน (ประธาน และนายสุคนธ์ฯ) (นายวันชนะฯ , นายกรณฐพรครองภพฯ , ร้อยเอกศักดิ์ชัยฯ , 

นายณัฐกิตติ์ฯ และนายเกษมฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม) 

โครงการที่ 12 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้อง Smart Kids โรงเรียนเทศบาล 5 

(บ้านศรบีุญเรอืง) งบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ต่อไปโครงการสุดท้าย 

โครงการที่ 12 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้อง Smart Kids โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) 

งบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) สมาชิกท่านใดอนุมัต ิโปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม  เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง  อนุมัต ิจำนวน 16 เสียงครับ  

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัต ิโปรดยกมอืครับ 

นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง ไม่อนุมัต ิไม่ม ีนอกนั้นงดออกเสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  เป็นอันว่าโครงการปรับปรุง

ระบบไฟฟ้าห้อง Smart Kids โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) งบประมาณ 500 ,000 บาท        

(หา้แสนบาทถ้วน) สมาชิกสภาฯ อนุมัต ิจำนวน 16 เสียง ไม่อนุมัต ิไม่ม ีนอกนั้น งดออกเสียง 
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 มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง ในการดำเนิน

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้อง Smart Kids โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) งบประมาณ 

500,000 บาท (หา้แสนบาทถ้วน) จำนวน 16 เสียง , ไม่อนุมัต ิไม่มี , งดออกเสียง 2 คน (ประธาน และ

นายสุคนธ์ฯ) (นายวันชนะฯ , นายกรณฐพรครองภพฯ , ร้อยเอกศักดิ์ชัยฯ , นายณัฐกิตติ์ฯ และนายเกษมฯ 

ไม่อยู่ในที่ประชุม) 

 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ 

นายสมบูรณ ์คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ต่อไประเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรอืไม่ เชญิ นายสุคนธ์ อินเตชะ 

นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง  เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผม 

นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 สืบเนื่องมาจาก

ที่ทางชุมชนเกิดปัญหาน้ำท่วม ในเขตชุมชนที่ผ่านมา และผมได้เรียนถามในสภาแห่งนี้ก็ได้รับคำตอบว่า 

ฝ่ายบริหารจะไปดำเนินการใหต้ั้งแต่วันที่ 19 – 23 แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับท่อระบายน้ำ ถนนไฮเวย์ ปากทางเข้า

ถนนสุขสวัสดิ์ 3 ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ดำเนินการเลยครับ เมื่อสักครู่นี ้  ผมก็ได้โทรสอบถามว่า ช่างเข้า

ดำเนินการหรือยัง แต่ก็ยังไม่ได้ดำเนินการ ประการที่ 2 จะเกี่ยวกับการลอกท่อระบายน้ำในชุมชน      

ซึ่งทางฝ่ายบริหารได้รับปากว่าจะดำเนินการให ้แตก่็ยังไม่ได้ดำเนินการ และมีอีกหนึ่งชุมชนที่พบปัญหา

ก็คือ ชุมชนศรีชุม – ป่าไผ่ ซอย 1 และซอย 3 ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากท่อน้ำส่งกลิ่นเหม็น 

ชาวบ้านบอกว่าอยากได้ซีเมนต์มาอุดตามจุดที่สง่กลิ่น แตผ่มบอกชาวบ้านไปว่า ไม่สามารถทำได้ เพราะ

เป็นทรัพย์สินของเทศบาล ของสาธารณะจะทำโดยพลการไม่ได้  จึงอยากจะขอให้ทางผู ้บริหาร

ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านด้วย อีกประการหนึ่ง เรื่องฟุตบาทบริเวณโรงเรียนเทศบาล 7 

(ศิรินาวิน) ผู ้ปกครองเขาเรียนถามว่าฟุตบาทชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ และมีหญ้ารกในบริเวณนั้น         

ผมอยากฝากท่านประธานถึงท่านผู้บริหารครับว่า ช่วยเร่งดำเนินการใหห้นอ่ยครับ ขอบคุณมาก 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง   มีท่านใดอีกไหมครับ เชิญ 

นายภัทร โลหติกาญจน ์

          นายภัทร โลหิตกาญจน์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง  เรียนท่านประธานที่เคารพ และ

ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง 

ผมอยากจะฝากประเด็นปัญหาที่ติดตามมาคือ ถนนราษฎรบ์ูรณะที่ชุมชนบ้านหน้าค่ายก่อนที่จะเข้าเขต 

อบต. พิชัย ถนนเกิดชำรุด ผุพัง โดยผมได้ยื่นคำร้องไปตั้งแต่วันที่  14 กันยายน 2566 เลขที่คำร้องที่ 

3907/66 เรื่องนีไ้ด้มกีารคุยกับทางทีมช่างดว้ย ซึ่งกระผมได้ยื่นคำร้องในปลายงบประมาณปี 2566 ก็ไม่

สามารถดำเนินการอะไรได้ทันท่วงที ก็อยากนำเรียนผู้บริหารช่วยสั่งการแก้ไขปัญหานี้ครับ ชาวบ้านได้
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สอบถามมา และยังรอคอยการแก้ปัญหา เพราะถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นหลักใช้สัญจรเชื่อมต่อไปยัง 

อปท. อื่นด้วย ขอบคุณครับ 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง เชญิ นางสาวมทีรา สัทธาธิก 

 นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ และ

สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวมทีรา สัทธาธิก  สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง ขอใช้เวลา

สักครู่ค่ะ พอดีว่าดฉิันได้รับจดหมายจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง เรื่องขอความอนุเคราะห์ ลงวันที่ 

31 มกราคม 2567 ซึ่งเรียนถึงท่านนายกเทศมนตรีลำปางเรียบร้อยแล้ว น่าจะอยู่ที่กองช่าง และน่าจะมี

การตอบรับเรียบรอ้ยแล้ว ขออนุญาตอ่านจดหมายนะคะ “เนื่องด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด 

มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 20 ถนนทิพย์ช้าง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีความประสงค์ขอ

อนุเคราะห์จากหน่วยงานของท่านได้ดำเนินการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำบริเวณด้านหน้าสำนักงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง เนื่องจากบริเวณดังกล่าวไม่มีท่อระบายน้ำ เมื่อฝนตกจะทำให้เกิดน้ำท่วม

ขัง ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตชุมชนและมีรถสัญจรเป็นจำนวนมาก อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ดังนั้น 

สหกรณ์จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำบริเวณด้านหน้าสำนักงาน

สหกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว สหกรณ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเป็น

อย่างดเีช่นเคย และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี ้จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา นายเชิดศักดิ์ 

เสริมสุข ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดลำปาง” ดิฉันขออนุญาตแจง้ปัญหาของสหกรณ์ฯ 

ผ่านทางท่านประธาน ขอบคุณค่ะ 

 นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง เชิญ นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล 

 นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล  สมาชกิสภาเทศบาลนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาล

นครลำปาง ขอเวลาท่านประธานและท่านผูบ้ริหารสักครู่นะคะ จะขอติดตามโครงการที่เกี่ยวเนื่องในเขต

ของดิฉันได้ดูแลรับผิดชอบก็คือ เขต 4 บริเวณพระบาท ทั้งหมด 3 โครงการ ขอฝากท่านประธานไปยัง

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โครงการแรกขอสอบถามเกี่ยวกับโครงการสนามกีฬา  ท.7 หรือว่า

สวนสาธารณะเวียงละกอน พร้อมกับโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการกิจกรรมบำบัดหรือศูนย์

สุขสวัสดิ์ ซึ่ง 2 โครงการนี้ งบประมาณต่าง ๆ ได้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว  และตามแผนพัฒนาที่ได้รับมา

แผนดำเนนิงานแก้ไขล่าสุด คาดว่าจะแล้วเสร็จตามแผนพร้อมกับเบิกจ่ายเดือนกันยายนปีนี้ คือปี 2567 

ก็อยากจะสอบถามความคืบหน้าว่าได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนหรือเปล่า เพราะว่าตอนนี้จะสิ้นเดือน

กุมภาพันธ์แล้ว จะเหลือเวลาไม่ถึง 6 – 7 เดือน ที่จะต้องทำการเบิกจ่ายและงานจะต้องแล้วเสร็จ ซึ่งดู

แล้วเวลาน่าจะกระชั้นชิด เกรงว่าเดี๋ยวจะมีการแก้ไขแผนฯ เข้ามาอีกหรือเปล่า หรือต้องขยายเวลาอีก

หรือไม่ ก็ขอเรียนสอบถามความคืบหน้าของโครงการว่าเป็นไปตามแผนฯ  ที่ได้แจ้งมาแล้วหรือเปล่า 

เพราะเห็นว่าแก้ไขแผนฯ มาหลายรอบแล้ว และอีกโครงการหนึ่งก็สำคัญ เพราะว่าชาวบ้านก็รอคอยอยู่ 
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จะเป็นโครงการปรับปรุงทางเท้าถนนพระบาท  ตั้งแต่ถนนไฮเวย์ลำปาง – งาว จนถึงถนนเลียบคลอง

ชลประทาน ซึ่งวันนีแ้ผนฯ ล่าสุดที่ส่งมาโดยแก้ไขว่าจะต้องแล้วเสร็จและตรวจรับเดือนพฤษภาคม 2567 นี้ 

ณ ปัจจุบันตอนนี้ก็เดือนกุมภาพันธ์แล้ว จะต้องลงมอืก่อสร้างแล้ว แต่ตอนนีย้ังไม่ได้ดำเนินการอะไรเลย 

จงึอยากจะสอบถามความคืบหน้าว่าจะดำเนินการหรอืว่ามีแนวทางอย่างไรต่อไป เพราะอย่างนั้นอาจจะ

ต้องมีการแก้ไขแผนฯ เข้ามาอีก ซึ่งตรงนี้น่าห่วงมากกว่า ก็ขอฝากท่านประธานไปยังผู้บริหารเกี่ยวกับ

ทั้ง 3 โครงการด้วย เพราะชาวบ้านก็เฝ้าติดตามและรอคอยมาเป็นระยะเวลากว่า 3 ปีแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง เชญิ นายสามารถ พุทธา 

 นายสามารถ พุทธา  สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง  เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผม 

นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง อยากฝากท่านประธานไปยังท่านผู ้บริหาร 

เนื่องจากว่า พี่น้องชุมชนบ้านศรีปงชัย ได้ร้องทุกข์มาเกี่ยวกับถนน ซอย 4 ซึ่งขณะนี้ชำรุดมากครับ    

เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา เกิดน้ำท่วมทำให้ถนนเกิดการชำรุดเสียหาย ชาวบ้านเดือดร้อน จึงท้วงติงมายัง

สมาชิกสภาฯ อยู่บ่อยครั้ง ผมจงึอยากให้ทางท่านผูบ้ริหารพิจารณาช่วยเหลอืบริเวณถนน ซอย 4 ชุมชน

ศรีปงชัยด้วยครับ อีกจุดหนึ่งที่ชุมชนป่าขาม ซอย 5 บริเวณพิพิธภัณฑ์เซรามิกของธนบดี ทางเทศบาล

ได้ไปขุดทางระบายน้ำไว้ ซึ่งตอนนี้เป็นร่องเปิดไว้ ดูแล้วเป็นอันตรายมาก โดยตอนนั้นแก้ไขปัญหาเรื่อง

น้ำท่วมขังที่บ้านของคุณลุงเฉลิม ถ้าจำไม่ผิดนะครับ แต่เมื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้สำเร็จแล้วปรากฏ

ว่า ไม่ได้มีการวางท่อเพื่อที่จะปิดทางน้ำ ซึ่งเป็นอันตรายแก่ผู้ที่เดินทางสัญจรไป - มา จึงอยากให้ทาง

ผูบ้ริหารดูแลเรื่องนี้ดว้ย ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง เชญิ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ 

 นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง  เรียนท่านประธานที่เคารพ

และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง 

ผมมี 2 เรื่องที่จะขอความอนุเคราะห์และเสนอแนะ เมื่อ 2 – 3 วันที่ผ่านมา ทางวัดเชียงรายได้จัด

กิจกรรมเป็นงานประเพณีของทางวัด และมีเวทีมวย ผมมีเพื่อนที่รู้จักกันได้บอกกับผมว่า  กรณีการจัด

งานจะต้องขออนุญาตจากเทศบาล เขาปรึกษาว่า จริง ๆ แล้ว เขาจัดงานอยู่เป็นประจำ จะต้องขอ

อนุญาตกับทางเทศบาลด้วยเหรอ ผมจึงอยากสอบถามว่าทางวัดได้มาขออนุญาตหรือไม่ แต่ตาม

ระเบียบเขาต้องมาขออนุญาตเจ้าของสถานที่ด้วยครับ ประกอบกับการจัดกิจกรรมการกีฬา ผมเคยจัด

งานแบบนี้มาก่อน ต้องขอทุกภาคส่วน โดยเฉพาะแพทย์ประจำสนามเวที ซึ่งผมได้เข้าไปร่วมกิจกรรม

ด้วย แล้วไม่มีตรงจุดนี้ และถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาก็เป็นห่วงทางเทศบาลของเราว่าจะต้องมารับผิดชอบ

อะไรหลายเรื่อง เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีการจัดงานแบบนี้ อยากให้ทางเทศบาลได้ไปตรวจสอบก่อน   

ถ้ามีอะไรขึ้นมาก็จะลดปัญหาตรงจุดนี้ไป และอีกเรื่องหนึ่งมีประชาชนร้องขอมาบ่อยมาก กรณีรถที่ส่ง

อาหารเร่งด่วน ซึ่งมีหลายบริษัทได้ขับขี่รถเร็วมาก โดยเกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก ดังนั้นจะเป็นไปได้หรือไม่

ว่า หากทางเทศบาลจะทำโครงการอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกับกฎหมายการใช้ความเร็วในที่ชุมชน ชาวบ้าน



69 

 

 

ร้องขอว่า ทางเทศบาลมีอำนาจตรงนี้มั้ย คงไม่มีอำนาจจะไปยับยั้งเขาได้ เพียงแต่เราทำโครงการดี ๆ 

เพื่อมาอบรมการจราจรอบรมให้ความรู ้ซึ่งในหลายบริษัทส่งอาหารได้แข่งขันกันใช้เวลาทำให้เกิดปัญหา

ในหลาย ๆ เรื่อง อีกประเด็นหนึ่งที่ชุมชนศรีบุญโยง ชุมชนสามดวงสามัคคีมีป้ายบอกโครงการต่าง ๆ  

ที่ทางเทศบาลได้ติดตั้งไว้ประมาณ 8 – 9 ปีที่แลว้ ซึ่งที่ผ่านมามีเหตุคือ ชาวบ้านขี่รถไปรอข้ามถนนและ

บังเอิญป้ายนั้นล้มทับชาวบ้าน แต่โชคดีที่ท่านปลัดฯ และท่านรองฯ สุรพลฯ ได้เข้าไปดูแลแก้ไขซึ่งยัง

ไม่ได้มีการฟ้องร้องกัน ผมจึงอยากให้ทางผู้บริหารทำรายการตรวจสอบว่าในเขตเทศบาลมีป้ายชำรุด

เสียหายตรงจุดไหนบ้าง เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาตามที่นำเรียนไป ขอบคุณมากครับ  

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  มีท่านใดอีกไหมครับ ถ้าไม่มี 

ขอเชญิผูบ้ริหารตอบข้อซักถามครับ  

 นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง  
เรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ จิวะสันติการ    

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง ขอบคุณทุกท่านนะครับ อย่างที่ทราบ

ปัญหาของเทศบาลนครลำปางเราค่อนข้างเยอะมาก เนื่องจากถูกละเลยมานาน ขอชี้แจงเท่าที่มีข้อมูล
นะครับ เริ่มตั้งแต่ของท่านอาจารย์สุคนธ์ เมื่อการประชุมสภาฯ ครั้งแล้วที่กระผมแจ้งว่าจะเข้าไป

ดำเนินการที่สุขสวัสดิ์ ซอย 3 ในวันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ ไม่ได้แก้ตัวนะครับ ขอเรียนว่าเนื่องจากใช้

เวลาในการซ่อมรถที่ต้องใช้ดำเนินการนาน และต้องปรับแนวร่องน้ำหลังฝายพับได้ เนื่องจากว่าการ
ปล่อยน้ำจากชลประทานมีการเปลี่ยนแปลงเวลานิดหน่อย จากเดิม 2 อาทิตย์จะปล่อย 1 ครั้ง หรือว่า 

10 วัน ปล่อยครั้ง เพราะว่ามีการประมาณการเรื่องของปริมาณน้ำที่คาดว่าอาจจะแล้ง กองหินจากพนัง

กันตลิ่งที่ได้เข้าไปซ่อมแซมไว้ได้ขวางทางน้ำ เพราะถ้าไปดูจะเห็นว่ารถของทางเทศบาล 2 คัน กำลัง
ทำงานตรงบริเวณนั้น คาดว่าอีก 2 – 3 วันจะแล้วเสร็จ ที่จริงเราได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของทาง

หลวงแผ่นดินไว้แล้วว่าจะเข้าไปทำงานด้วยกัน ไม่ใช่ทางเทศบาลจะเข้าทำงานหน่วยเดียว และขอยืนยัน

ว่าจะเข้าไปดำเนินการให้ แต่ขอประทานโทษที่ล่าช้าไปนิดหน่อย ในเรื่องของท่อน้ำส่งกลิ่นเหม็นของ 
ซอย 1 และซอย 3 ชุมชนศรีชุม - ป่าไผ่ ผมจะส่งรถดูดโคลนเลนเข้าไปแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้ก่อน 

ในเรื่องของการขุดลอกท่อตามที่ได้เสนอเข้าสภาฯ เรื่องการขอจัดซื้อรอกไฟฟ้าที่มีวินซ์ ซึ่งจะทำงานได้

รวดเร็ว สะดวกและมีประสิทธิภาพสูง โดยกำลังเร่งจัดซื้อ และจะรีบดำเนินการให้ครับ ในส่วนเรื่อง 

ฟุตบาทหนา้เทศบาล 7 ที่ชำรุด ผมจะรีบแจ้งส่วนโยธาดำเนินการซ่อมแซมให ้รวมถึงถนนบ้านหน้าค่าย

ตามที่คุณภัทรฯ ได้แจ้งไว้ จะให้ส่วนการโยธาเข้าไปดูนะครับ และเรื่องสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตามที่

คุณมทีราได้สอบถาม ผมเคยเห็นหนังสือเรื่องนี้และอยู่ที่สำนักช่าง งานของเทศบาลมีปริมาณมากทุกวัน    
แต่จะไปสอบถามความคืบหน้าที่สำนักช่างให้ครับ ในส่วนโครงการของคุณสรัญญาฯ ที่ได้ติดตาม

สอบถามมาสนามกีฬาเทศบาล 7 ส่วนของสนามฟุตบอล น่าจะส่งถึงงานพัสดุภายในก่อนสิ้นเดือนนี้    

ซึ่งผมก็หารอืกับรองปลัดฯ นพดลฯ และสำนักช่างอยู่ตลอดครับ ว่าแบบแปลนไม่มีการแก้ไขอะไรแล้ว  
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น่าจะสามารถส่งงานพัสดุได้ภายในสิน้เดือนนี้แน่นอนครับ ในเรื่องของศูนย์บริการบำบัด ออกแบบเสร็จ

แล้ว กำลังลงราคาในระบบ egp ซึ่งบางทีต้องรอราคาจากพานิชย์จังหวัด ซึ่งจะมีการปรับทุกต้นเดือน 
ในส่วนทางเท้าถนนพระบาทเลียบคลองชลประทาน ผมจะสอบถามให้นะครับ คือที่ผ่านมาได้เร่งแต่

โครงการใหญ่ ๆ ก่อน เช่น สนามกีฬาเทศบาล 7 ศูนย์บริการบำบัด และถนนจามเทวี ซึ่งเรื่องของทาง

เท้าถนนพระบาทผมจะติดตามให้นะครับ รวมถึงของคุณสามารถฯ สอบถามเรื่องบ้านศรีปงชัย ซอย 4 
เมื่อสองวันก่อน ผมได้คุยกับช่างยุ่นว่า จะดำเนินการช่วงไหน และเรื่องถนนบ้านป่าขาม ซอย 5 ธนบดี 

จะให้สำนักช่างไปวางท่อระบายน้ำและฝังกลบให้เรียบร้อย เพื่อความปลอดภัย ในส่วนของคุณสมหมายฯ 

กรณีวัดเชียงรายที่มีกิจกรรมมวย ซึ่งผมเพิ่งทราบครับ ไม่เคยทราบในเรื่องนี้มาก่อน และในเรื่องการ
อบรมการขับขี่ การจราจร อันที่จริงทางเทศบาลได้ร่วมทำกิจกรรมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่ต้อง

เข้าใจว่าการบริการรับ - ส่ง อาหารของทางบริษัทต่าง ๆ ขออนุญาตเอ่ยชื่อ ไม่ว่าจะ grab , line man 

หรืออะไรต่าง ๆ ซึ่งก็เข้าใจในความจำเป็นของเขาที่ต้องเร่งรอบในการส่ง แต่ก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยและ
อันตรายจริง ๆ ก็จะเชิญทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมาหารือในเรื่องนี้ครับ ว่าจะหาทางออกกันได้

อย่างไร ผมฝากเรียนท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ บางเรื่องผมเพิ่งทราบตามที่ท่านได้แจ้งมาในวันนี้

จรงิ ๆ และจะไปติดตามให้ด่วนครับ แต่ที่รับปากแล้วก็ยืนยันว่าจะดำเนนิการให้จริง ขอบคุณครับ 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง   ในวาระอื่น ๆ ก็ได้มีท่าน

สมาชิกสภาฯ ได้สอบถาม 5 – 6 ท่านก็ไม่ทราบว่าได้ตอบครบถ้วนหรือไม่ ในการประชุมสมัยแรกนี้จะมี

ถึงวันที่ 1 มีนาคม ซึ่งเรื่องไหนที่ยังค้างตอบอยู่ ก็ขอให้ผู้บริหารมาตอบในครั้งต่อไปนะครับ หรือว่าถ้า
ไม่มีการประชุมก็ขอเสนอแนะให้ทางผู้บริหารตอบเป็นหนังสือส่วนตัวไปที่สมาชิกสภาฯ ที่สอบถามมา 

ที่ยังตอบคำถามไม่ครบถ้วน ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ตอบนะครับ เนื่องจากว่าจะมีการประชุมอีกครั้ง

ในเดือนพฤษภาคมซึ่งยังอีกนานพอสมควร ก็ขอให้ทางผู้บริหารช่วยหาทางสื่อสารตอบไปทางสมาชิก
สภาฯ ด้วยนะครับ วันนี้ก็ได้ดำเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระแล้ว ต้องขอขอบคุณทุกท่าน ไม่ว่า

ทางท่านสมาชิกสภาฯ ทางผูบ้ริหารและเจา้หน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ขอขอบคุณนะครับ ขอปิดการประชุม 
 

เลิกประชุม  เวลา 18.05 น. 
 

(ลงช่ือ)             

(นายวรดล  หวานแหลม) 

เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง 

(ลงช่ือ) 

(นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์) 

ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง 

หมายเหตุ  ที่ประชุมได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 

ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ในการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 
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